
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2562 
วันพุธ   ที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

เวลา  13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง 

-------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายปรีชา  จงจิตร ประธานสภาเทศบาล ปรีชา  จงจิตร  
2 นายสมศักดิ์  สังข์ทอง รองประธานสภาเทศบาล สมศักดิ์  สังข์ทอง  

3 นายเสน่ห์  ศรีระวิ สมาชิกสภาเทศบาล เสน่ห์  ศรีระวิ  
4 นายทวีป  ศรีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล ทวีป  ศรีโชต ิ  
5 นายนิมนต์  ปรีชา สมาชิกสภาเทศบาล นิมนต์  ปรีชา  
6 นายพยุธ  นรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล พยุธ  นรินทร์  
7 นางอัมพร  ชุมทอง สมาชิกสภาเทศบาล อัมพร  ชุมทอง  
8 นายทนงศักดิ์  วรรณโชติ สมาชิกสภาเทศบาล ทนงศักดิ์  วรรณโชติ  
9 นายเสกสันต์  ช่วยศรี สมาชิกสภาเทศบาล เสกสันต์  ช่วยศรี  

10 นางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร สมาชิกสภาเทศบาล จุฑาภรณ์  ช่วยจิตร  
 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
    
    
    

 
 
 
 
 



  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายคนองศิลป์  ชิตรกุล นายกเทศมนตรี คนองศิลป์  ชิตรกุล  

2 นายสุรินทร์  ธรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี สุรินทร์  ธรฤทธิ์  

3 นางอาภรณ์  เทพทุ่งหลวง รองนายกเทศมนตรี อาภรณ์  เทพทุ่งหลวง  

4 นายซั่น สุวรรณประดิษฐ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ซั่น สุวรรณประดิษฐ์  

5 นายประภาส  เหรียญทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ประภาส  เหรียญทอง  

6 นายธีรพงศ์  เนื้ออ่อน ปลัดเทศบาล ธีรพงศ์  เนื้ออ่อน เลขานุการสภาฯ 

7 นายสุธีย์  ยอดเพชร รองปลัดเทศบาล สุธีย์  ยอดเพชร  

8 นายจ าลอง  นวลสุทธิ์ หัวหน้าส านักปลัด จ าลอง  นวลสุทธิ์  

9 นายวัชรินทร์  ไชยยศ ผอ.กองช่าง วัชรินทร์  ไชยยศ  

10 นางจิราวรรณ  จันทร์พุธ ผอ.กองคลัง จิราวรรณ  จันทร์พุธ  

11 นายนพดล  แก้วมหิทธิ ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ นพดล  แก้วมหิทธิ ์  

12 นางอุไรวรรณ  อติชาต หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป อุไรวรรณ  อติชาต  

13 นางระววีรรณ  ทองแสงแก้ว นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ระวีวรรณ  ทองแสงแก้ว  

14 นายสิริพงศ์  แก้วอ่อน นักวิชาการศึกษาช านาญการ สิริพงศ์  แก้วอ่อน  

15 นางกัญญพชัร  สุขขี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กัญญพัชร  สุขขี  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 



  

  เมื่อครบองค์ประชุมนายธีรพงศ์  เนื้ออ่อน  เลขานุการสภาเทศบาล กล่าวเชิญนายปรีชา                 
จงจิตร   ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง จุดธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม                 
เมื่อเวลา 13.30 น. 

นายธีรพงศ์ เนื้ออ่อน  เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  
ปลัดเทศบาล   ต าบลบ้านส้อง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562 
เลขานุการสภาเทศบาล    บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุม ท่านนายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องมาพร้อมในที่ประชุมแล้ว  ท่านประธานสภา
เทศบาลก็ได้เดินทางมาถึงที่ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านปรีชา  
จงจิตร   ประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  เรียนสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
ประธานสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในวันนี้เราได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
 บ้านส้อง  สมัยสามัญ   สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562   และเมื่อสมาชิกสภา

เทศบาลมาพร้อมองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านส้อง  ประจ าปี            
พ.ศ.2561  รอบ 6 เดือนหลัง  รอบเดือนตุลาคม (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) 

นายปรีชา  จงจิตร  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านส้อง ได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านส้อง ประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน

หลังรอบเดือนตุลาคม (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)            
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล       
บ้านส้อง จ านวนโครงการทั้งสิ้น จ านวน  142 โครงการ โครงการที่
ด าเนินการแล้วจ านวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.83 โครงการที่
ก าลังด าเนินการ จ านวน  17  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.97 และ
โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 23  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ 
16.20  และเทศบาลต าบลบ้านส้อง ได้ประกาศผลการติดตามฯให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 
แล้ว 

  ในการนี้ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559            
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) เทศบาลจึงขอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ  ต่อสภาเทศบาล ส าหรับ
รายละเอียดท่านสมาชิกสภาฯ สามารถขอดูได้จากผมหรือเจ้าหน้าที่งาน
นโยบายฯ  หรือเจ้าหน้าที่กิจการสภาฯ ก็ได้นะครับ   

        จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 



  

 
 1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีต าบลบ้านส้อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายปรีชา  จงจิตร  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลบ้านส้อง ได้แถลงนโยบายการบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล ราชการของเทศบาลต าบลบ้านส้องต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง เมื่อ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้ก าหนดนโยบายในการบริหาร
เทศบาลต าบลบ้านส้องไว้ รวม 7 ด้าน ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. นโยบายด้านการศึกษา 
3. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม 
5. นโยบายด้านการศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
6. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
7. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 

 เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ 
เทศบาลจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี        
ต าบลบ้านส้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อสภาเทศบาลต าบล
บ้านส้อง รายละเอียดตามเอกสารที่ผมได้ส่งให้ท่านพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้วนั้น  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.3 การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านส้องสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562   

นายปรีชา  จงจิตร          ด้วยเทศบาลต าบลบ้านส้อง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ 
ประธานสภาเทศบาล จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านส้อง จัดท าร่างแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลบ้านส้องสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2562 พร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านส้อง ประชาคม
ท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับ และโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านส้อง 
พิจารณาเห็นชอบเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านส้องสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) เ พ่ิมเติมและ
เปลี่ ยนแปลง  ครั้ งที่  2 /2562  ที่ อนุ มั ติ แ ล้ ว  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 
และ ข้อ 22/1   



  

        ในการนี้ เทศบาลต าบลบ้านส้อง จึงขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับ
การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านส้องสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบครับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 1.4 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2564)   เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562            
ของเทศบาลต าบลบ้านส้อง 
นายปรีชา  จงจิตร ด้วยเทศบาลต าบลบ้านส้อง โดยงานนโยบายและแผน ส านัก 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -    พ.ศ.

2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2562 พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและพิจารณา
อนุมัติร่างแผนพัฒนาฯ และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2562 ที่อนุมัติแล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 
22/2   

        ในการนี้ เทศบาลต าบลบ้านส้อง จึงขอเรียนให้ทราบเรื่องการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
3/2562 ของเทศบาลต าบลบ้านส้อง  ซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถมา
ขอดูรายละเอียดที่ผมหรือเจ้าหน้าที่ได้นะครับ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม   

 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ประจ าปี 2561   
เมื่อวันพฤหัสบด ี ที่ 27  กันยายน 2561  เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง 
นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ จากที่ท่านได้พิจารณารายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2561  เมื่อ

วันพฤหัสบดี  ที่ 27  กันยายน 2561  เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่าควรจะแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมข้อความใด   ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ผมขอมติที่ประชุมครับ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด รับรอง  
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4        

ประจ าปี 2561  เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 27  กันยายน 2561  เวลา 
10.30 น.  โปรดยกมือขึ้นครับ 



  

มติที่ประชุม  รับรอง   จ านวน  9   เสียง 
  ไม่รบัรอง  จ านวน   -   เสียง  
  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯ ตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ  (ไม่มี)   
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายปรีชา  จงจิตร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ            

ผมนายคนองศิลป์  ชิตรกุล  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านส้อง  ผมขอเสนอ
ญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านส้อง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้ด าเนินงานตามภารกิจ 
หน้าที่  เ พ่ือประโยชน์แก่ประชาชนและองค์กรมาระยะหนึ่ งแล้ ว                    
โดยเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕62 ปรากฏว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านส้องมีความ
จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในราชการ 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 27  กรณีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด     
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
จึ งขออนุมัติ โอนงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .2562           
ตามรายการดังต่อไปนี้  

  โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 



  

      - เครื่องตัดหญ้า จ านวน  9,500.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องตัดหญ้าสะพายหลังแบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

   - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 
   - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
   - ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
   - พร้อมใบมีด 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
  3.  หนั งสื อกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น  ด่ วนมาก ที่             

มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4.  หนั งสื อกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น  ด่ วนมาก ที่           
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น 

  5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่   27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง           
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ) ตามแผนพัฒนาฯสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้า 46 

  โอนลด 
  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
  หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน 
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง จ านวน 250,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่า
ของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น 

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม             
การแข่ ง ขั นกี ฬาขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ . ศ .2559            
(ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี (พ.ศ.2561-25641) หน้า 175 ล าดับที่ 1)    
ซึ่งมีการโอนลดงบประมาณ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562  



  

จ านวน  30,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ จ านวน  52,800.- บาท 
ขอโอนลด จ านวน 9,500.- บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้
ความส าคัญและให้ความเห็นชอบเพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอบคุณครับ  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย สอบถาม ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล นะครับ     

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ   ท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ   จ านวน   9   เสียง 
  ไมอ่นุมัต ิ จ านวน    -   เสียง 
  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
 
 5.2 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน 

นายปรีชา  จงจิตร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี เทศบาล ตลอดถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ   ผมขอเสนอญัตติ  เรื่อง  

ขอจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตามมาตรา 67 ทวิ แห่ง พรบ.
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จ านวน 1 
รายการ เป็นจ านวนเงิน 32,500.- บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
  ตามพระราชบัญญั ติ เทศบาล  พ .ศ .  2496 แก้ ไข เ พ่ิม เติ ม              

(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) 
ว่าด้วยเงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  

  เหตุผล 
  ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเวียงสระแจ้งปรับปรุงประมาณ

ราคาให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากราคาเดิมที่แจ้งไว้เกินก าหนดยืนยันราคา         
6 เดือน จ านวน 2 โครงการ  ท าให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย เทศบาล
ต าบลบ้านส้องจึงได้โอนงบประมาณเพ่ิมเติมโครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ ายไฟฟ้าสาธารณะถนนชลประทาน  หมู่ ที่  10 เป็ น เ งิ น           
31,000.- บาท และโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านส้อง หมู่ที่  8 เชื่อมหมู่ที่  16  เป็นเงิน 
1,500.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  32,500.- บาท (สามหมื่น
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  



  

  ทั้งนี้ จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านส้องในการ
เบิกจ่ายงบประมาณประเภท    เงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ทวิ 
เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้  

(1) เงินเดือน  
(2) ค่าจ้าง  
(3) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ  
(4) ค่าใช้สอย  
(5) ค่าวัสดุ  
(6) ค่าครุภัณฑ์  
(7) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ  
(8) เงินอุดหนุน  

  (9) รายจ่ายอ่ืนตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้มาตรา 67 (ทวิ) การจ่ายเงินตาม
มาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

  จึงขอเสนอญัตติขอจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเวียงสระ   ต่อประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง  ขอได้
โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือโปรดพิจารณาและขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัดต่อไป 

นายปรีชา  จงจิตร ขอบคุณครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดท่ีจะอภิปราย สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ   ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน  ดังกล่าวฯ    โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน   9   เสียง 
  ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
 
 5.3 ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายปรีชา  จงจิตร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอเสนอญัตติเรื่อง เรื่อง  ขออนุมัติ

จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  แต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตแก้ไขข้อความในแบบขอเสนอญัตติ ดังนี้นะ

ครับ   หน้าที่ 1  บรรทัดที่ 13  ข้อความเดิม “(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548”  
แก้เป็น “แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561”   และหน้าที่ 4  



  

บรรทัดที่  16-17  ข้อความเดิม “เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1)  หมู่ที่ 2  โดยการเสริมผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร”  ให้แก้ไขโดยตัดค าว่าเสริมเหล็กออก 
และแก้ความความเป็น 1,000 เมตร  ดังนี้ครับ “เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1)  หมู่ที่ 2  โดยการเสริมผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร”  และผมขอเสนอญัตติต่อ
เลยนะครับ 

  หลักการ 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา  16  ให้เทศบาลมี
อ านาจหน้าและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 อ านาจหน้าที่เทศบาล 
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า  การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
รับเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 
วรรคสาม ก าหนดว่าในกรณีที่ปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอด
เงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 25 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน ายอดเงิน            
ส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 
89 (1) โดยเทศบาลต าบลบ้านส้องมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่
สามารถน าไปใช้ได้  จ านวน 10,968,843.07 บาท  (สิบล้านเก้าแสน
หกหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสตางค์)             

  เหตุผล 
  เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านส้องได้รับผลกระทบจากภาวะน้ าท่วม

และฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมาก  ท าให้ถนน สะพาน และระบบ
ระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลบ้านส้องช ารุดทรุดโทรมการสัญจรไปมา         
ไม่สะดวก ท าให้ราษฎรที่ใช้ถนนหนทางเป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด  เกิดอุบัติเหตุและได้รับความ
เดือนร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงเชิงเขาท าให้
กระแสน้ าในช่วงฤดูฝนและน้ าป่าค่อนข้างรุนแรงท าให้ถนน คอสะพาน 
และท่อระบายน้ าได้รับความเสียหาย ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านส้องได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวแต่ก็ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวและไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่                      
ที่ประสบปัญหา เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและบริการชุมชนและสังคม
ของประชาชนในพื้นท่ีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระยะยาว



  

ให้ยั่งยืนและถาวร  ตลอดจนเพื่อให้การเดินทางสัญจรของประชาชนต าบล
บ้านส้องสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น ประชาชนในต าบลบ้านส้องและพ้ืนที่
ใกล้ เคียงใช้ เส้นทางเ พ่ือขนส่ งผลผลิตทางการ เกษตรสู่ ตลาดได้           
อย่างสะดวก  และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีให้กับชุมชนและ
ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราโดยการสนับสนุนให้มีการใช้น้ า
ยางพาราไปใช้สร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ  คณะผู้บริหารจึง
ได้น าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านส้องขอ  จ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,543,000.- บาท (เก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพัน
บาทถ้วน)    เพ่ือด าเนินการตามโครงการ จ านวน  14  โครงการ และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561 – 2564 ฉบับเพ่ิมเติมที่ 
2/2562  โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้  

  1.  โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าระบบประปาภูเขาฝายอัดน้ าห้วยระก า  
หมู่ที่ 7  ตั้งไว้  1,210,000.-  บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อส่งน้ าระบบประปาภูเขาฝายอัดน้ า         
ห้วยระก า  หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านส้อง  อ าเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว  ชั้นความหนา  8.5    
ความยาวท่อส่งน้ า 870 เมตร และท่อแยกPVC 3 นิ้ว ชั้นความหนา 8.5  
ความยาว  340 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตาม         
แบบแปลนและข้อก าหนดของเทศบาลต าบลบ้านส้อง ตามแผนพัฒนาฯ  
4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม 2/2562  หน้าที่ 6  ล าดับที่ 4  

  2. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปลายแพง  หมู่ที่ 2  ตั้งไว้  
1,218,000.-  บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายบ้านปลายแพง  หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านส้อง  อ าเภอเวียงสระ  จังหวัด          
สุราษฎร์ธานี  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ระยะทางยาว 110 เมตร       
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อก าหนดของ
เทศบาลต าบลบ้านส้อง ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติม 2/2562  หน้าที่ 4  ล าดับที่ 1 

  3.  โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักบริเวณสระน้ า
ระบบประปาบ้านห้วยทรายขาว   หมู่ที่ 16  ตั้งไว้  210,000.- บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ าบริเวณสระน้ าระบบ
ประปาบ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่ 16 ซอยโรงเรียน 2 ต าบลบ้านส้อง  
อ าเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระยะทาง 225.00 เมตร          
ท่อขนาด Dia. 0.40  เมตร  ความยาวรวม  203  เมตร  พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร  จ านวน  22 ลูก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อก าหนดของเทศบาลต าบลบ้านส้อง 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม  2/2562  
หน้าที่ 10  ล าดับที่ 12 



  

  4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาเหนือ – 
ซอยล้านห้า  หมู่ที่ 5 ตั้งไว้  1,880,000.-  บาท   

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาเหนือ 
– ซอยล้านห้า หมู่ที่  5 ต าบลบ้านส้อง  อ าเภอเวียงสระ จังหวัด              
สุราษฎร์ธานี  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ระยะทางยาว  778  เมตร 
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,112 ตาราง
เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ข้อก าหนดของเทศบาลต าบลบ้ านส้อง   ตามแผนพัฒนาสามปี                   
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม  2/2562หน้าที่  54  ล าดับที่ 2 

  5.  โครงการปรับปรุงคอสะพานถนนสายบ้านเหนือคลอง (4249) 
บริเวณโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์  หมู่ที่ 7  ตั้งไว้  90,000.-  บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงคอสะพานถนนสายบ้านเหนือคลอง 
(4249) บริเวณโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ หมู่ที่  7  ต าบลบ้านส้อง   
อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยการวางกล่องเกเบี้ยน (Gabior 
Boxes) กันน้ าเซาะคอสะพานขนาดกล่อง 1.00 x 2.00 x 1.00 เมตร 
ความยาว  16 เมตร สูง 2 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนและข้อก าหนดของเทศบาลต าบลบ้านส้อง ตามแผน 
พัฒนาฯ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ฉบับเพ่ิมเติมที่  2/2562         
หน้าที่ 7  ล าดับที่ 5 

  6.  โครงการปรับปรุงคอสะพานถนนสายบ้านคลองหินแพง  หมู่ที่ 2  
ตั้งไว้  180,000.-  บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงคอสะพานถนนสายบ้านคลองหินแพง        
หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านส้อง  อ าเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยการ
วางกล่องเกเบี้ยน (Gabior Boxes) กันน้ าเซาะคอสะพานขนาดกล่อง 
1.00 x 2.00 x 1.00 เมตร ปริมาณหินใส่กล่องจ านวนไม่น้อยกว่า   
90  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้านส้อง ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) ฉบับเพ่ิมเติมหน้าที่  5  ล าดับที่ 2 

  7. โครงการซ่อมปรับปรุงคอสะพานถนนซอยขุนทองจันทร์                
บ้านคลองหินแพง  หมู่ที่ 2  ตั้งไว้  160,000.-  บาท 

                 เ พ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงคอสะพานถนนซอยขุนทองจันทร์             
บ้านคลองหินแพง  หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านส้อง  อ าเภอเวียงสระ จังหวัด        
สุราษฎร์ธานี  โดยการวางกล่องเกเบี้ยน (Gabior Boxes) ป้องกันน้ ากัด
เซาะคอสะพานและตลิ่งขนาดกล่อง 1.00 x 2.00 x 1.00 เมตร 
ปริมาณหินใส่กล่องจ านวนไม่น้อยกว่า  75 ลูกบาศก์เมตร  และซ่อม       
ผิวจราจร คสล. พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่ า  20 ตารางเมตร พร้อมสร้ าง                
รางระบายน้ า คสล.รางวี ความยาว 15 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อก าหนดของเทศบาลต าบลบ้านส้อง 
ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเพ่ิมเติม 2/2562  
หน้าที่ 5 ล าดับที่ 3 



  

   8.  โครงการปรับปรุงป้องกันตลิ่งล าคลองตาลและไหล่ทางถนน 
สายคลองตาลบ้านห้วยแก้ว  หมู่ที่ 13    ตั้งไว้  430,000.-  บาท 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงป้องกันตลิ่งล าคลองตาลและ           
ไหล่ทางถนนสายคลองตาล บ้านห้วยแก้ว  หมู่ที่  13  ต าบลบ้านส้อง  
อ าเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยการลงหินทิ้งและเรียงหิน           
ยาแนวหินใหญ่จ านวนไม่น้อยกว่า  800  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อก าหนดของเทศบาลต าบล
บ้านส้อง  ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเพ่ิมเติม          
ที่ 2/2562  หน้าที่ 9 ล าดับที่ 10 

  9.  โครงการซ่อมปรับปรุงลงหินทิ้งป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่งบริเวณ
ถนนล้นท่าน้ าวังหิน บ้านสวนกล้วย  หมู่ที่ 17  ตั้งไว้  140,000.-  บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมปรับปรุงลงหินทิ้งป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง
บริเวณถนนน้ าล้นท่าน้ าวังหิน  หมู่ที่ 17  ขนาดพ้ืนที่ลงหินทิ้งไม่น้อยกว่า  
200  ตารางเมตร  หินทิ้งหนา 0.50 เมตร  ปริมาณหินทิ้งจ านวน  150  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
และข้อก าหนดของเทศบาลต าบลบ้านส้อง  ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี         
(พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเพ่ิมเติมที่ 2/2562  หน้าที่  7  ล าดับที่ 6 

  10. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายหลังวัดวิภาวดี  
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง   (จุดที่ 1)  ตั้งไว้  300,000.-  บาท 

                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนน
สายหลังวัดวิภาวดี  หมู่ที่ 7  ต าบลบ้านส้อง  อ าเภอเวียงสระ  จังหวัด            
สุราษฎร์ธานี  ชนิดช่องเดียวไม่มีมุมเฉลียง  ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร  
ยาว 6 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ข้อก าหนดของเทศบาลต าบลบ้านสอง  ตามแผนพัฒน าฯ 4 ปี                  
(พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเพ่ิมเติม 2/2562 หน้าที่ 7  ล าดับที่ 7 

  11.  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายหลังวัดวิภาวดี 
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง (จุดที่ 2)  ตั้งไว้  300,000.-  บาท 

                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าท่อลอดเหลี่ยม คสล.          
ถนนสายหลังวัดวิภาวดี  หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านส้อง  อ าเภอเวียงสระ  จังหวัด              
สุราษฎร์ธานี  ชนิดช่องเดียวไม่มีมุมเฉลียง ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร 
ยาว  6  เมตร  งานซ่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อหนา 15 ซม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อก าหนดของ
เทศบาลต าบลบ้านส้อง ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติม 2/2562  หน้าที่ 8  ล าดับที่ 8 

  12. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายหลังวัดวิภาวดี 
หมู่ที่ 7 บ้านเหนือคลอง (จุดที่ 3) ตั้งไว้  300,000.-  บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนน           
สายหลังวัดวิภาวดี  หมู่ที่ 7  ต าบล บ้านส้อง  อ าเภอเวียงสระ  จังหวัด           
สุราษฎร์ธานี  ชนิดช่องเดียวไม่มีมุมเฉลียง  ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร  
ยาว  6  เมตร  งานซ่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อหนา 15 ซม. 



  

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อก าหนดของ
เทศบาลต าบลบ้านส้อง  ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
ฉบับเพ่ิมเติม 2/2562 หน้าที่ 9  ล าดับที่ 9 

  13.  โครงการซ่อมปรับปรุงป้องกันตลิ่งล าคลองน้ าเฒ่าและไหล่ทาง
ถนนสายบ้านพรุก า  หมู่ที่ 14    ต้ังไว้  160,000.-  บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงป้องกันตลิ่งล าคลองน้ าเฒ่าและ
ไหล่ทางถนนสายบ้านพรุก า หมู่ที่  14โดยการท าหินเรียงยาแนว 
(MORTAR RIP – RAP) ความหนาหินเรียง 0.30 เมตร พ้ืนที่หินเรียงยา
แนวไม่น้อยกว่า   250 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้ งป้ ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อก าหนดของเทศบาลต าบลบ้านส้อง  
ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเพ่ิมเติม 2/2562  
หน้าที่ 10  ล าดับที่ 11 

  14. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
คลองหินแพง (ช่วงที่ 1)  หมู่ที่ 2  ตั้งไว้  2,965,000.- บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2  โดยการเสริมผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร เสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา            
0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  6,000 ตารางเมตร  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อก าหนดของ
เทศบาลต าบลบ้านส้อง  ตามแผนพัฒนาฯ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติมที่ 2/2562   หน้าที่ 1 ล าดับที่ 53 

   จึงขอเสนอญัตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง เพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้แก่พ่ีน้องประชาชน และสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา  ตามรายละเอียดโครงการที่อยู่ใน
มือท่าน มาเพ่ือพิจารณาครับ 

นายปรีชา  จงจิตร ขอบคุณครับ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปราย สอบถามครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนะครับ 
  เชิญท่านเสน่ห์  ศรีระวี ครับ 

นายเสน่ห์  ศรีระวิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายเสน่ห์  ศรีระวิ  สมาชิก

สภาเทศบาล  เรื่อง การขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ก็ถือเป็นเรื่องส าคัญครับที่ฝ่ายบริหารได้ท าเสนอ
ต่อสภาฯ  จ านวน 14 โครงการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 9,543,000. - 
บาท   จากงบประมาณที่สามารถน าไปใช้ได้ 10,968,843.07 บาท  
และทั้ง 14 โครงการก็เป็นโครงการที่เพ่ือช่วยเหลือด้านภัยพิบัติให้แก่        
พ่ีน้องแต่ละหมู่บ้าน  เช่นโครงการปรับปรุงป้องกันตลิ่งล าคลองตาลและ
ไหล่ทางถนนสายคลองตาลบ้านห้วยแก้ว  หมู่ที่ 13  จ านวน 430,000.- 
บาท  นี่น้ าก็กัดเซาะตลิ่งพัง  เป็นอันตรายแก่พ่ีน้องประชาชนที่สัญจรไปมา



  

ทั้งประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านส้อง หรือประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้
สัญจรไปมา  เป็นจุดที่ล่อแหลม และปัญหานี้ก็เกิดมาพอสมควรแล้ว  

  ผมคิดว่าแต่ละโครงการก็ล้วนเกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่ พ่ีน้อง
ประชาชน เช่น คอสะพานถนนที่น้ ากัดเซาะพัง ก็เป็นปัญหาที่พ่ีน้อง
เดือดร้อนทั้งนี้  หากเราจะช่วยแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนได้ก็เป็นสิ่งที่
สมควรแล้วครับ  ขอบคุณครับ 

นายปรีชา  จงจิตร ขอบคุณครับ  เชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมศักดิ์  สังข์ทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมศักดิ์  สังข์ทอง  ในเรื่อง

การขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ที่ฝ่ายบริหารเสนอมา  จากเงินงบประมาณที่สามารถใช้ ได้ทั้ งสิ้น  
10 ,968,843.07 บาท  แต่ที่ ผู้ บริหารขออนุมัติ จ่ าย เป็น เ งิน 
9,543,000.- บาท ซึ่งส่วนใหญ่ก็เอามาด าเนินการเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาที่
ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม ไม่ว่าจะเป็นถนน สะพาน  ระบบระบายน้ า
ช ารุด ได้รับความเสียหาย ท าให้การสัญจรไปมาล าบาก และราษฎรที่ใช้
เส้นทางในการล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้รับความเดือดร้อน หรือ
แม้แต่การเดินทางสัญจรไปมาก็อาจจะได้รับอันตรายได้  และทั้ง 14 
โครงการ ผมพิจารณาแล้ว เช่น โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ า
ระบบประปาภูเขาฝายอัดน้ าห้วยระก า  หมู่ที่ 7  ตั้งไว้ 1,210,000. - 
บาท  ซึ่งฝายอัดน้ าห้วยระก านี้ก็ได้ก่อสร้างมานานแล้วนะครับ ประมาณ
เกือบ 30 ปีได้แล้ว และก็ยังไม่เคยมีการซ่อมแซมยังคงใช้ท่อเดิมๆ อยู่ 
แล้วท่อก็มีการช ารุดทรุดโทรม นี่ผมเห็นควรครับว่าควรได้รับการปรับปรุง 
เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้น้ าในการอุปโภคบริโภค  และอีกหลายๆ โครงการก็
ล้วนแต่เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาผลกระทบจากน้ าท่วม ฝนตกหนัก และ
ส่วนใหญ่ก็อยู่ในพ้ืนที่ลาดชัน  ทั้งโครงการท าท่อลอดเหลี่ยม  โครงการ
ปรับปรุงป้องกันตลิ่งล าคลองตาล  โครงการปรับปรังลงหินทิ้งป้องกันน้ ากัด
เซาะตลิ่งบริเวณถนนล้นท่าน้ าวังหิน บ้านสวนกล้วย จุดนี้ขณะนี้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับ  ผมก็เห็นว่าสมควร   

  แต่ทั้งนี้มีอยู่จุดหนึ่ง ที่บอกว่าเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพราราโดยการสนับสนุนให้มีการใช้           
น้ ายางพาราไปใช้สร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ นั้น ไม่ทราบว่าใน 14 
โครงการนี้ มีสักโครงการหรือเปล่าครับและโครงการใดครับ  เพราะมีการ
อ้างเหตุผลมาแต่ไม่ได้บอกในรายละเอียดว่าโครงการใด ซึ่งผมก็คิดก็มีสิ่งที่
มีความจ าเป็นและมีส่วนส าคัญ ซึ่งท่านสมาชิกสภาฯ ก็คงจะให้ความเห็น
ด้วยในการให้จ่ ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี งบประมาณ             
พ.ศ.2562 นี้ครับ  

นายปรีชา  จงจิตร ขอบคุณครับ  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  



  

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี ส าหรับเรื่องรายละเอียดของโครงการขอจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ผม

ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างตอบข้อซักถามแทนครับ  เพราะท่านคง
จะให้ความกระจ่างในข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ ได้ดี 

นายปรีชา  จงจิตร ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวัชรินทร์  ไชยยศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิก 
ผู้อ านวยการกองช่าง สภาฯ  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายวัชรินทร์   ไชยยศ  

ผู้อ านวยการกองช่าง  กรณีที่มีการอ้างในหลักการและเหตุผลว่ามีการ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราโดย
การสนับสนุนให้มีการใช้น้ ายางพาราไปใช้สร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ นั้น 
คือโครงการที่ 14 นะครับ  โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายคลองหินแพง (ช่วงที่ 1)  หมู่ที่ 2  ตั้งไว้  2,965,000. - 
บาท  โดยการเสริมผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร เสริม
ผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  คือตัวพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต   จะมีส่วนผสมของยางพาราเข้าไปด้วย ขออนุญาตเล่าให้ฟังนะ
ครับว่าก็มีหลายหน่วยงานที่เสนอให้ท าถนนพาราซอยด์ซีเมนต์  และผมก็
ไปปรึกษาหารือดูหลายๆ หน่วยงาน  ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเริ่มต้นท า
โครงการถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ และผมก็ค่อนข้างจะวิตกในเรื่องการท า
ถนนดินซีเมนต์เพราะยังไม่มีหน่วยงานใดรับรองผลออกมา ดังนั้นการ
ตรวจสอบ หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างจะท าได้ยาก  แต่ว่า
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ก็ยังมีถนนอีกชนิดหนึ่ง  คือการท า
ถนนแอสฟัลท์ติกที่ผสมด้วยยางพารา  ที่ทางหลวงชนบทเขาเคยท ามาแล้ว 
เขารับรองมาตรฐานมาแล้ว ดังนั้นเราก็เลยน าวัสดุตัวนี้เข้ามาใช้ เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายนี้ได้ครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอบคุณครับ  ผมขอความรู้สักนิดนะครับ  ว่าส่วนผสมของยางพารา 
ประธานสภาเทศบาล เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 

นายวัชรินทร์  ไชยยศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผสมยางพารา 5 เปอร์เซนต์ครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  

นายปรีชา  จงจิตร  เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรินทร์  ธรฤทธิ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่านครับ  ผมขอชี้แจงเรื่องการใช้ยางพาราในถนนแอลฟัลท์ติกนั้นแค่ 

10 เปอร์เซ็นต์ครับ  แต่พอถึงเวลาผู้รับเหมาท าไม่ทราบว่าจะใส่จริง



  

หรือไม่ครับ ผมเห็นด้วยและผมก็คิดว่าท่านสมาชิกสภาฯ ในที่นี้ก็คงจะเห็น
ด้วยในการท าถนนพาราซอยด์เพราะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้จริง  
และเราก็ต้องหาหนทางและก็ไปดูถนนที่เขาท ามาแล้ว ถ้าเรากลัว กลัว
ผิดสเปค กลัวไม่ได้ความคงทนของโครงสร้างถนน ตรงนี้เราก็จะช่วยเหลือ
ชาวบ้านไม่ได้  เพราะว่าผมก็เคยหารือกับท่านนายกฯ รองนายก อบจ. 
ท่านก็บอกว่าท่านก็ท าโครงการฯ ลักษณะนี้  แต่พอถึงเวลาจริงผู้รับเหมา
บางทีก็ไม่ได้ผสมยางพาราลงไปด้วยหรอกครับ  นั่นก็คือเป็นถนนธรรมดา
นี่เอง แต่นี่ก็เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล  แต่ผมคิดว่าน่าจะมีวิศวกร 
หรือช่างโยธา  หรือ ผอ.กองช่าง  ที่จะต้องศึกษาข้อมูลตรงนี้  ที่พอจะหา
ข้อมูลได้ว่ามีหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยใดท าต้นแบบ และถ้าเทศบาล
ต าบลบ้านส้องได้เริ่มต้นด าเนินการไปสักโครงการ เราก็คงต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันนะครับ เพราะว่าจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆ  เพราะว่าท าถนน
พาราซอยด์นี้ระยะทาง 1 กิโลเมตร  ใช้ยางพาราประมาณ 12 ตัน   ซึ่ง
เท่านี้ก็ช่วยเหลือเกษตรกรได้เยอะ  ถ้าทั้งประเทศหันมาท าถนนพารา
ซอยด์นี้นะครับ  แต่ถ้ายังเป็นทาสรับใช้ยางมะตอยปัญหาราคายางพาราก็
ยังไม่จบครับ  กลัวว่าถนนจะพัง ทั้งๆ ที่ยังไม่เคยลองท าที เค้าเรียกว่า
หนาวไปก่อนฝนครับ แบบนี้ไม่ได้รับการสนองตอบแน่นอนครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอบคุณครับ  เรื่องนี้ผมเคยไปตรวจสอบโครงการ เนื่องด้วยผมได้ 
ประธานสภาเทศบาล คณะธรรมาภิบาลจังหวัดฯ  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขาได้ท า

โครงการก่อสร้างสนามซึ่งได้ผลดีมาก  แต่เสียดายว่ามีส่วนผสมของ
ยางพาราไม่เกิน 10%  ซึ่งก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ได้มาก  แต่ถ้าหากได้
เริ่มกันอย่างนี้  เทศบาลต าบลบ้านส้องเราต่อไปก็คงจะได้น าตัวนี้มาใช้ ซึ่ง
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เราไปขอดูได้
ครับ  ถ้าจะไปจะให้คณะธรรมาภิบาลติดต่อไปทางมหาวิทยาลัยฯ ให้ว่า
เราจะไปดู  ท าได้ดีมาก  ผมเองยังชมเชยผ่านทางเฟสบุคว่าเขาท าได้ดี  ไม่
ว่าความหนาแน่นอะไรก็ตาม  แต่ว่าอย่างที่ท่านรองนายกฯ กล่าวว่าเรา
กลัวผู้รับเหมาจะไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลนะครับ   

  ส าหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการน าร่องนะครับ  ถ้าดีและก่อให้เกิด
ประโยชน์มาก ต่อไปเราก็จะได้ด าเนินการในโครงการใหญ่ๆ  เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกร ต่อไปจาก 5% ตามที่ท่านผู้อ านวยการกองช่างกล่าว 
ก็อาจจะเพ่ิมเป็น 10%  หรือ 20%  แล้วแต่ขนาดหรือความหนาแน่น
อะไรก็แล้วแต่นะครับ 

  ท่านมีอะไรจะอภิปรายสอบถาม เพ่ิมเติม ขอเชิญนะครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ   ท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารอง 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 9,543,000.- บาท 

(เก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)    โปรดยกมือขึ้นครับ 



  

มติที่ประชุม  อนุมัติ   จ านวน   9   เสียง 
  ไมอ่นุมัต ิ จ านวน    -   เสียง 
  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
 
 5.4 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561  หมวด 1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 8  แหละหมวด 6  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28  ก าหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตี้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่ งหนึ่ งในคณะกรรมการนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้คัดเลือกจ านวนคณะละ
สามคม  โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รั บการ
คัดเลือกได้อีก 

  ในการนี้ เทศบาลต าบลบ้านส้องได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านส้องตามประกาศเทศบาลต าบลบ้านส้อง ลงวันที่ 6 
มีนาคม พ.ศ.2560  ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ตามประกาศ
เทศบาลต าบลบ้านส้อง ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560  ซึ่งจะครบวาระ
ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562  จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง
คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จ านวนคณะละสามคน  โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาคัดเลือกต่อไปครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ ว่าในแต่ละคณะ 
ประธานสภาเทศบาล จะต้องคัดเลือกตัวแทนก่ีคน 

นายธีรพงศ์ เนื้ออ่อน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านผู้บริหาร  และท่าน 
ปลัดเทศบาล   สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ในการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการดังกล่าว มี 
เลขานุการสภาเทศบาล สองคณะด้ วยกัน  คือ  1 .  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และ                            

2.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วยตัวแทนสมาชิกสภา

ท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกจ านวนสามท่าน  โดยมีวาระการอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปี  และสามารถได้รับการคัดเลือกเข้ามาได้อีก ไม่มีข้อห้ามครับ 



  

ส าหรับคณะกรรมการชุดแรกนี้  จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ คัดเลือกในที่
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ครับ  และขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุดแรกนี้ก่อนครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ท่านเข้าใจแล้วนะครับ ว่าเราจะคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก่อนเป็นคณะแรก  จ านวน  3 ท่าน  และจึง

ไปคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอีก 
จ านวน 3  ท่าน  รวมแล้วเป็น 6 ท่าน  ในการคัดเลือกตัวแทนผมจะให้
ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อตัวแทนทีละต าแหน่งนะครับและให้มีผู้รับรอง
จ านวน 2 ท่าน และถ้ามีในแต่ละต าแหน่งมีผู้เสนอชื่อมากกว่า 1 ท่าน 
ต้องคัดเลือก  แต่ถ้ามีผู้เสนอชื่อเพียงท่านเดียว ท่านนั้นก็ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนไปโดยปริยายนะครับ 

  ผมขอให้ท่านเสนอชื่อตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 
1 ครับ   เชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง  ครับ 

นายสมศักดิ์  สังข์ทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายสมศักดิ์  สังข์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่อนายเสกสันต์  ช่วยศรี ครับ 
  ผู้รับรอง    1. นายนิมนต์  ปรีชา 
      2. นายเสน่ห์  ศรีระวิ 

นายปรีชา  จงจิตร  ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  นายเสกสันต์  ช่วยศรี  ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ท่านที่ 1  นะครับ   
  ต่อไปเชิญเสนอชื่อตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 2 

ครับ   เชิญท่านเสน่ห์  ศรีระวิ  ครับ 

นายเสน่ห์  ศรีระวิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเสน่ห์  ศรีระวิ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่อนายสมศักดิ์  สังข์ทอง ครับ 
  ผู้รับรอง    1. นายทนงศักดิ์  วรรณโชติ 
      2. นางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร 

นายปรีชา  จงจิตร  ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  นายสมศักดิ์  สังข์ทอง  ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ท่านที่ 2  นะครับ   
  ต่อไปเชิญเสนอชื่อตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านที่ 3 

ครับ   เชิญท่านพยุธ  นรินทร์  ครับ 
นายพยุธ  นรินทร์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายพยุธ  นรินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่อนายนิมนต์  ปรีชา ครับ 



  

  ผู้รับรอง    1. นายทวีป  ศรีโชติ 
      2. นายสมศักดิ์  สังข์ทอง 

นายปรีชา  จงจิตร  ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  นายนิมนต์  ปรีชา  ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ท่านที ่3  นะครับ   
  ต่อไปเลือกตัวแทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  จ านวน 3 ท่าน ใช้วิธีการเดิมนะครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อตัวแทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ท่านแรก ครับ 

  เชิญท่านเสน่ห์  ศรีระวิ ครับ 

นายเสน่ห์  ศรีระวิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเสน่ห์  ศรีระวิ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่อนายทนงศักดิ์   วรรณโชติ ครับ 
  ผู้รับรอง    1. นางอัมพร  ชุมทอง 
      2. นางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร 

นายปรีชา  จงจิตร  ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  นายทนงศักดิ์  วรรณโชติ ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการติดตามและ 
ประธานสภาเทศบาล ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 1  นะครับ   
  ต่อไปเชิญเสนอชื่อตัวแทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 2 ครับ   เชิญท่านนิมนต์  ปรีชา  ครับ 

นายนิมนต์  ปรีชา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายนิมนต์  ปรีชา   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่อนายพยุธ  นรินทร์ ครับ 
  ผู้รับรอง    1. นายเสกสันต์  ช่วยศรี 
      2. นายเสน่ห์  ศรีระวิ 

นายปรีชา  จงจิตร  ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  นายพยุธ  นรินทร์  ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการติดตามและ 
ประธานสภาเทศบาล ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 2  นะครับ   
  ต่อไปเชิญเสนอชื่อตัวแทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 3 ครับ   เชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง ครับ 

นายสมศักดิ์  สังข์ทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายสมศักดิ์  สังข์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่อนายทวีป  ศรีโชติ ครับ 



  

  ผู้รับรอง    1. นายนิมนต์  ปรีชา 
      2. นายทนงศักด์  วรรณโชติ 

นายปรีชา  จงจิตร  ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  นายทวีป   ศรีโชติ  ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการติดตามและ 
ประธานสภาเทศบาล ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 3  นะครับ     

มติที่ประชุม  ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  
   1. นายเสกสันต์  ช่วยศรี 
   2. นายสมศักดิ์  สังข์ทอง 
   3. นายนิมนต์  ปรีชา 
  ตัวแทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  
   1. นายทนงศักดิ์ วรรณโชติ 
   2. นายพยุธ  นรินทร์ 
   3. นายทวีป  ศรีโชติ 
 
 5.5  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านส้อง 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง เรื่องการพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านส้อง 
  ด้วยประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่             
พ.ศ.2561 ในข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประกอบด้วย หนึ่งในคณะกรรมการนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวน 
2 ท่าน โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกได้อีก 

  ในการนี้เทศบาลต าบลบ้านส้องได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านส้อง ในข้อ 12 ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 จึงขอให้สภา
เทศบาลต าบลบ้านส้อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง 
จ านวน 2 ท่าน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ



  

เทศบาลต าบลบ้านส้อง ในข้อ 12 (3) ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561  

  จึงเรียนมาเ พ่ือโปรดพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการฯ เ พ่ือ
ด าเนินงานตามระเบียบฯ ต่อไปครับ   

นายปรีชา  จงจิตร  ส าหรับการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลบ้านส้องนะครับ เดิมทีเรามีตัวแทนที่สภาฯ คัดเลือกไป 2 ท่าน ซึ่ง

บัดนี้ก็ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว ดังนั้นทางกองทุนฯ จึงขอให้สภาฯ 
ด าเนินการคัดเลือกเข้าไปใหม่นะครับ 

  ดังนั้นผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นตัวแทนเข้าไป
เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ โดยใช้หลักการเดียวกับในญัตติที่ผ่านมาเมื่อ
สักครู่นะครับ  เชิญเสนอชื่อตัวแทนเป็นคณะกรรมกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ท่านที่ 1 ครับ 

  เชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง ครับ 

นายสมศักดิ ์ สังข์ทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายสมศักดิ์  สังข์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่อนางอัมพร  ชุมทอง ครับ 
  ผู้รับรอง    1. นายเสกสันต์  ช่วยศรี 
      2. นายนิมนต์  ปรีชา 

นายปรีชา  จงจิตร  ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  นางอัมพร  ชุมทอง ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
ประธานสภาเทศบาล สุขภาพ  ท่านที่ 1  นะครับ    
  ต่อไป เชิญเสนอชื่อตัวแทนเป็นคณะกรรมกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ ท่านที่ 2 ครับ 
  เชิญท่านเสน่ห์  ศรีระวิ ครับ 

นายเสน่ห์  ศรีระวิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเสน่ห์  ศรีระวิ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่อนางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร ครับ 
  ผู้รับรอง    1. นายทวีป  ศรีโชติ 
      2. นายพยุธ  นรินทร์ 

นายปรีชา  จงจิตร  ที่ประชุมมีใครจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  นางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุน 
ประธานสภาเทศบาล หลักประกันสุขภาพ  ท่านที่ 2  นะครับ    



  

มติที่ประชุม  ตัวแทนคณะกรรมกากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้าน
ส้อง  จ านวน  2 ท่าน ประกอบด้วย  

   1. นางอัมพร  ชุมทอง 
   2. นางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร 
 
 5.6 ขอความเห็นชอบให้ บริษัท แร่มงคล จ ากัด (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัคขพัฒไมนิ่ง รับช่วงการท า
เหมือง)  ยื่นค าขอใบอนุญาตท าเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ าสาธารณะ 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ บริษัท 

แร่มงคล จ ากัด (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัคขพัฒไมนิ่ง รับช่วงการท าเหมือง)  
ยื่นค าขอใบอนุญาตท าเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ าสาธารณะ 

  ด้วย บริษัท แร่มงคล จ ากัด (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัคขพัฒไมนิ่ง รับ
ช่วงการท าเหมือง) ส านักงานเลขที่ 1/16 ถนนตลาดใหม่ ต าบลตลาด 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ถือประทานบัตรที่ 
30288/16093 (ใบอนุญาตรับช่วงการท าเหมืองที่ 1/2559 ลงวันที่ 
19 มกราคม 2559) ชนิดแร่แอนไฮไดรต์ ที่ต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวียง
สระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะขออนุญาต ท าเหมืองใกล้ 
ทางสาธารณประโยชน์ ภายในระยะ 20 เมตร โดยได้ยื่นค าขอใบอนุญาต
ท าเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ าสาธารณะ ตามมาตรา 62(3) แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที่ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ได้รับจดทะเบียนไว้เป็นค าขอฯ ที่ 2/2561 
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561  

  เพ่ือให้การยื่นค าขอใบอนุญาตท าเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ า
สาธารณะ ของ บริษัท แร่มงคล จ ากัด (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัคขพัฒไมนิ่ง 
รับช่วงการท าเหมือง) ซึ่งมีพ้ืนที่เหมืองแร่อยู่ใกล้กับทางหลวงหรือทางน้ า
สาธารณะโดยถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ กรณีท าเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ าสาธารณะ ผู้ขอ
ต้องไปได้รับความเห็นชอบจากทางอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ส านักงานเทศบาล และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบทาง
หลวงหรือทางน้ าสาธารณะนั้น ๆ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ  

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีความประสงค์จะอภิปราย สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนะครับ  เชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง ครับ 

นายสมศักดิ์  สังข์ทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านผู้บริหาร ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมนายสมศักดิ์  

สังข์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ส าหรัญญัตติที่ ขอความ เห็นชอบให้ 
บริษัท แร่มงคล จ ากัด (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัคขพัฒไมนิ่ง รับช่วงการท า



  

เหมือง)  ยื่นค าขอใบอนุญาตท าเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ าสาธารณะ  
ภายในระยะ 20  เมตร   ผมคิดว่าวันนี้ถ้าจะให้ดีน่าจะมีเจ้าหน้าที่ตัวแทน
ของบริษัท แร่มงคล จ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัคขพัฒไมนิ่ง   มาร่วม
ประชุมด้วยสักคนนะครับ  จะได้มาชี้แจงในข้อซักถามของเราได้  เพราะ
ผมดูในแผนที่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าบริเวณใดกันแน่   ส าหรับเนื้อที่ที่ได้ประทาน
บัตรมา 51 ไร่ 39 ตารางวา ซึ่งก็น่าจะเป็นเหมืองเดิมที่ท าอยู่แล้ว ใน
พ้ืนที่หมู่ที่ 3 ตรงนั้น  ซึ่งจริงๆ แล้วตรงนี้เราควรจะต้องท าข้อตกลงกับทาง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัคขพัฒไมนิ่ง ไว้ด้วย เพราะในการท าเหมืองย่อม
จะต้องได้รับผลกระทบกันบ้าง ซึ่งเราก็ต้องท าข้อตกลงกันไว้ ถ้าหาก
ราษฎรได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเรื่องฝุ่นละออง  เรื่องแรงสั่นสะเทือนหรือ
ด้านเสียง  เขาจะต้องมีมาตรการที่จะแก้ปัญหาให้เราได้ ซึ่งในวันนี้เพ่ือน
สมาชิกสภาฯ ก็คงจะได้พิจารณาจากเอกสารที่เทศบาลได้แนบมา และก็จะ
พอเข้าใจแล้ว คือเป็นเหมืองเดิมที่เคยท าแล้วหยุดไป แล้วมีห้างหุ้นส่วน
จ ากัด อัคขพัฒไมนิ่ง   มารับช่วงต่อ ผมมีแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  เชิญท่านเสน่ห์  ศรีระวิ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเสน่ห์  ศรีระวิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเสน่ห์  ศรีระวิ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  การขออนุญาตท าเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ า

สาธารณะ  ภายในระยะ 20  เมตร  ของ บริษัท แร่มงคล จ ากัด ซึ่งห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อัคขพัฒไมนิ่ง รับช่วงการท าเหมือง  ประเด็นนี้เหมืองอยู่ใน
พ้ืนที่บ้านเขาโคก  หมู่ที่ 3  และในสมัยท่านมนูญ  อุปลา  เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เหมืองก็เคยด าเนินการไปครั้งหนึ่งแล้ว  ผม
ศึกษาจากแผนที่เหมืองแร่นี้อยู่ถนนสายบานเขาโคก – คลองล าพลา  ซึ่ง
ถนนสายนี้เป็นคอนกรีตแล้ว ซึ่งในช่วงหนึ่งทางเหมืองได้หยุดด าเนินการไป
ชั่วคราว   แต่ที่เขาขออนุญาตท าเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ าสาธารณะ 
ภายในระยะ 20 เมตร ในครั้งนี้คือโซนที่ติดกับถนนคอนกรีตสายนี้ครับ  

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้ บริษัท 
ประธานสภาเทศบาล แร่มงคล จ ากัด (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัคขพัฒไมนิ่ง รับช่วงการท าเหมือง)  

ท าเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ าสาธารณะ  ภายในระยะ 20 เมตร  
โปรดยกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน   9   เสียง 
  ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
  
 



  

 5.7 ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการท าความร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของกลุ่มที่ 2  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเทศบาลต าบลบ้านส้อง (เจ้าภาพหลัก) กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
ที่ 2  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบบันทึก

ข้อตกลงการท าความร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของกลุ่มที่ 2  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเทศบาลต าบลบ้านส้อง (เจ้าภาพหลัก) กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มที่ 2  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบบันทึก
ข้อตกลงการท าความร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของกลุ่มที่ 2 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเทศบาลต าบลบ้านส้อง(เจ้าภาพหลัก)กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
เทศบาลต าบลบ้านส้องได้ท าบันทึกข้อตกลงการท าความร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มที่ 2 จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี กับเทศบาลต าบลบ้านส้องบัดนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความเห็นชอบ บันทึกข้อตกลงการท า
ความร่วมมือจัดท าบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่มที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับเทศบาลต าบลบ้านส้องดังกล่าวแล้วตาม
เอกสารแนบท้าย 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2560 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 
มกราคม 2561 เรื่องแนวทางการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย 
(Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ส าหรับในวันนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอความเห็นชอบ
บันทึกข้อตกลงฯ  5  อปท. คือ   

1. เทศบาลต าบลบ้านนา 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลควนสุบรรณ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลไทรโสภา 
4. เทศบาลต าบลท่าชี 
5. เทศบาลเมืองนาสาร 

  และจะต้องให้สภาเทศบาลต าบลบ้านส้องเราให้ความเห็นชอบ ตาม
รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้ถึงมือท่านแล้ว 

  จึงเรียนมาเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไปครับ ขอบคุณครับ  



  

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย สอบถาม  ขอเชิญนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทองครับ  

นายสมศักดิ์  สังข์ทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาฯ และผู้ เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ผมนายสมศักดิ์  สังข์ทอง  

สมาชิกสภาเทศบาล ส าหรับญัตติขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการท า
ความร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของกลุ่มที่ 2  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระหว่างเทศบาลต าบลบ้านส้อง (เจ้าภาพหลัก) กับ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มที่ 2  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งตามเอกสารที่แนบมาก็มี 3 
เทศบาล กับ 2 อบต. รวมแล้ว 5 อปท. ซึ่งก็ต้องมีความจ าเป็นเพราะ
เทศบาลต าบลบ้านส้องเราอนุญาตให้เป็นพ้ืนที่ในการก าจัดมูลฝอย ใน
พ้ืนที่หรือที่เรียกว่า Cluster ที่ 2 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้นจะต้อง
รวบรวมปริมาณขยะให้ได้เป็นจ านวนมากเพ่ือมาก าจัดและให้สามารถ
สร้างโรงไฟฟ้าได้ ก็มีความจ าเป็นต้องให้ท้องถิ่นทั้ง 36 แห่งนั้น บาง
ท้องถิ่นเช่นเทศบาลต าบลบ้านนาเขาบอกว่าวันละประมาณ 3 ตัน  หรือ 
อบต.ไทรโสภา ก็ประมาณวันละ 5.50 ตัน  ก็เยอะพอสมควรนะครับดู
เหมือนไม่น่าจะเยอะ แต่ก็เยอะนะครับ  หรือเทศบาลต าบลนาสาร ก็วัน
ละประมาณ 9 ตัน  ซึ่งก็เยอะตามขนาดของเมือง ซึ่งท่านสมาชิกสภาฯ ก็
คงจะได้ศึกษารายละเอียดกันแล้ว และก็คงจะไม่ขัดข้องแต่ประการใด 
เพราะเราก็ต้องการรวบรวมปริมาณขยะให้ได้เยอะๆ  เพ่ือจะผลักดันให้มี
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้เกิดข้ึนให้ได้นะครับ  ขอขอบคุณครับ 

นายปรีชา  จงจิตร   ท่านใดจะอภิปรายอีก ขอเชิญนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้ ในบันทึก 
ประธานสภาเทศบาล ข้อตกลงการท าความร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของกลุ่มที่ 2  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเทศบาลต าบลบ้านส้อง (เจ้าภาพหลัก) กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มที่ 2  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 5 แห่ง  
เชิญยกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน   9   เสียง 
  ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
 
  5.8 ขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านส้อง   เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
พ.ศ.2562 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

 



  

 

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบ ร่างเทศ

บัญญัติเทศบาลต าบลบ้านส้อง   เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.
2562  

  เ พ่ือให้การจัดท า เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านส้อ ง  เรื่ อง 
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการคัดแยกมูลฝอยและสร้างความตระหนักและ
ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แห่งก าเนิดมูลฝอย  และเหมาะสมกับ
เหตุการณใ์นปัจจุบัน 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 34/3 (2) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510  ให้อ านาจแก่
เทศบาลในการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายเพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  โดยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จัดการมูลฝอยเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ  หรือเป็นเชื้อ
โรคอันเกิดจากมูลฝอย  ตามประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้บริการ เก็บ ขน มูลฝอย จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

ทั้งนี้ ร่างบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านส้อง   เรื่อง หลักเกณฑ์การ          
คัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ฉบับนี้ เป็นร่างเทศบัญญัติที่ไม่เกี่ยวกับ
การงบประมาณ หรือการเงิน  ฉะนั้นจึงขอให้สภาเทศบาลพิจารณาในสาม
วาระรวดครบั     

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ  

นายปรีชา  จงจิตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.2547 การประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่ไม่เกี่ยวกับ

การงบประมาณ หรือการเงินนั้นจะสามารถพิจารณาได้ในสามวาระรวด  
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาฯ  
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ
ก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  
การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
เมื่อสภาเทศบาลแปรญัตติในวาระที่สองแล้ว  ก็เข้าสู่วาระที่ 3  คือลงมติ
ให้ความเห็นชอบหรือไม่  เพ่ือน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป  ซึ่งก็คือ
ขั้นตอนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลก็จะมีสามวาระด้วยกัน คือ 
รับหลักการ  แปรญัตติ  และลงมติ  แต่สามารถด าเนินการเป็นสามวาระ
รวดเดียวได้  



  

  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับท่านใดอนุมัติให้พิจารณาร่างบัญญัติ
เทศบาลต าบลบ้านส้อง   เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
ในสามวาระรวด  ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ   จ านวน   9   เสียง 
  ไมอ่นุมัต ิ จ านวน    -   เสียง 
  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 

นายปรีชา  จงจิตร   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถามขอเชิญนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาฯ ครับผมขอท าความเข้าใจในการพิจารณาสามวาระรวด

นะครับ ในวาระท่ี 1  รับหลักการ เมือรับหลักการแล้ว ในวาระที่ 2 ให้ตั้ง
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ  ไม่ใช่เลือกเพียง 5 หรือ 7 ท่าน เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ในวาระที่ 3 คือลงมติรับหรือไม่รับร่างเทศ
บัญญัตินะครับ 

  ท่านใดจะอภิปราย สอบถาม ในวาระแรก คือรับหลักการเชิญครับ  
 เชิญท่านพยุธ นรินทร์ ครับ 

นายพยธุ นรินทร์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายพยุธ นรินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมได้พิจารณาโดยหลักการและเหตุผลแล้วผมเห็น

ด้วยครับที่การคัดแยกมูลฝอยและสร้างความตระหนักและความรู้แก่
ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
จัดการมูลฝอย ณ แห่งก าเนิดมูลฝอย  และเหมาะสมกับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน  

นายปรีชา  จงจิตร  เชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมศักดิ์  สังข์ทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายสมศักดิ์  สังข์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ในญัตติขอความเห็นชอบร่างบัญญัติเทศบาลต าบล

บ้านส้อง   เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ซึ่งเทศบาล
ต าบลบ้านส้องจัดท ามา  ซึ่งสาระส าคัญของเทศบัญญัติฉบับนี้ก็เพ่ือให้เกิด
การคัดแยกมูลฝอยจากต้นทางซึ่งประชาชนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการ
จัดการมูลฝอย แหล่งก าเนินมูลฝอยให้เหมาะสม  ซึ่งมูลฝอยทั้งหมดก็แยก
เป็นหลายประเภท คือ   

1. มูลฝอยทั่วไป   
2. มูลฝอยอินทรีย์   
3. มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่  และ 
4. มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  ซึ่งต่อไปถ้าเราตราเทศบัญญัตินี้มาใช้เราก็ต้องท าถังขยะแยกให้
ชัดเจน  เช่นถังขยะสีน้ าเงินส าหรับขยะทั่วไป  ถังสีเขียวส าหรับขยะ
อินทรีย์  ถังสีเหลืองส าหรับขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่  และถังสีส้มส าหรับ
ขยะที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ให้ประชาชนได้น ามาทิ้งได้  และยังมี
อีกส่วนหนึ่งคือ ข้อ 6 มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือขนาดที่ไม่สามารถ



  

บรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยได้  ให้คัดแยกไว้ต่างหาก ต้องจัดการ
ให้ถูกสุขลักษณะ หรือแจ้งให้เทศบาลเข้าไปด าเนินการจัดเก็บในลักษณะ
เป็นครั้งคราว  โดยคิดค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้าย ซึ่งก็คิดเป็นหน่วย 
หน่วยละ  120 กิโลกรับ  หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร  กรณี
ปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 1 หน่วย หรือ 600 ลิตร  หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร  
ให้คิดเป็น 1 หน่วย  และให้เก็บหน่วยละ  200 บาท 

  ในกรณีปริมาณมูลฝอยเกิน 240 กิโลกรับ หรื 1,200 ลิตร  หรือ 
1.2  ลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเพ่ิมหน่วยละ 240 กิโลกรัม  หรือ 1,200 
ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร  ในอัตราหน่วยละ 200 บาท 

  ในกรณีที่ค านวณปริมาณมูลฝอยแล้ว  เศษเกินกึ่งหนึ่งของหน่วย
ตามที่ก าหนดให้คิดเป็น 1 หน่วย   นี่ส าหรับประชาชนที่มีมูลฝอยเยอะๆ  
ซึ่งในเขตเทศบาลเราก็คงจะไม่ค่อยมี  และต่อไปเทศบาลเราก็คงจะต้องท า
ภาชนะขึ้นมาสี่สี  และประชาชนก็ต้องคัดแยกมาใส่ถุงแยกมาให้เหมาะสม
แล้วมาใส่ในถัง  ซึ่งต่อไปผมก็คิดว่าการก าจัดมูลฝอยก็คงจะพัฒนาดีขึ้น
กว่าเดิมมากครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา  จงจิตร   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านพยุธ นรินทร์ ครับ 

นายพยุธ นรินทร์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายพยุธ นรินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีความคิดว่าการตราเป็นเทศบัญญัติก็ไม่ผิดนะ

ครับ แต่ก่อนอ่ืนเราต้องให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการคัดแยก  ผมว่า
น่าจะต้องมีตรงนั้นก่อนนะครับ  ตอนนี้ประชาชนเขายังไม่เข้าใจหรอกนะ
ครับว่าการแยกขยะประเภทใดทิ้งถังไหนได้  ไม่ว่าเปลือกเงาะเปลือก
ทุเรียน ทุกอย่างที่เป็นขยะ ชาวบ้านทิ้งรวมกันหมดแหละครับ  แต่ถ้าหาก
เราจะตราเป็นเทศบัญญัติ เจ้าหน้าที่เราจะต้องลงไปให้ความรู้แก่ชาวบ้าน
ก่อน ไม่เช่นนั้นอีกไม่นานพอถึงฤดูกาลทุเรียน  เปลือกทุเรียนเต็ม ทีนี้เอา
มาใส่กี่ถังก็ไม่พอครับ 

นายปรีชา  จงจิตร   ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  มีหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 

นายธีรพงศ์  เนื้ออ่อน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และ 
ปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมนายธีรพงศ์  เนื้ออ่อน  ปลัดเทศบาล  

ผมขอเรียนว่าร่างเทศบัญญัติฉบับนี้มาจากนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  
โดยให้มีการจัดการขยะทั้งท่ีต้นทาง กลางทาง และปลายทาง   

  ผมขออธิบายที่ปลายทางก่อน  ปลายทางก็คือเราตั้ง Cluster  แล้ว
ให้ อปท. มารวมกลุ่มกัน แล้วเอาแต่ละกลุ่มหรือ Cluster ในอนาคตต้อง
สามารถน าขยะไปแปรรูปเป็นพลังงานให้ได้ คือ Zero Waste  หรือขยะ
ต้องเป็นศูนย์  คือต้องสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หมด ตั้งแต่ต้นทาง  
กลางทาง และปลายทาง  นั่นคือนโยบายของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ตั้งแต่ปี 2558  ทีนี้ท่านสมาชิกสภาฯ ก็คงจะเข้าใจการ
ด าเนินการที่ปลายทางกันอยู่เพราะเราก็ท ากันอยู่เรื่องผลักดันให้มีโรงไฟฟ้า



  

ชีวมวล  จากที่ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเรื่องการก าจัดขยะ ท าให้
มูลฝอยมากองอยู่ในพ้ืนที่เรา แต่ก็ยังไม่เพียงพอสักทีในการจะท าโรงไฟฟ้า
ได้  ซึ่งตอนนี้ก็มีเข้ามาอีก 5 หน่วยงาน   

ทีนี้ในส่วนของการก าจัดขยะที่ต้นทาง ก็มีหลักการ 3R  ด้วยกัน  R 
แรก คือ Reduce (รีดิวซ์) คือการลดการใช้ ลดการก่อให้เกิดขยะ เช่นที่
การเข้าไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าหรือใน 7-11  ที่เขาลดการให้ถุง นั่น
คือเขามาตรการนี้ ท่านสามารถไปบอกชาวบ้านได้เลยครับเรื่องการลดการ
ใช้   

R ที่สอง Reuse (รียูส)  คือการใช้ซ้ า อะไรน ากลับมาใช้ได้ ก็น า
กลับมาใช้ใหม่  เช่น ถุงพลาสติกสามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ ใช้แล้วก็ใช้อีก  

และ R ที่สาม คือ Recycle (รีไซเคิล)  คือการน าไปแปรรูปท าสิ่งอ่ืน 
เพ่ือให้น ากลับมาใช้ได้อีกครั้ง   

และในประกาศกระทรวงมหาดไทยก็ได้แยกขยะออกเป็น 4 ประเภท
ตามท่ีท่านสมศักดิ์ ได้น าเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ ที่นี้ขยะอินทรี หรือขยะเปียก 
เช่นเปลือกทุเรียน ให้แยกขยะเปียกนี่เขาจะไม่ให้น ามาใส่ในถังขยะ นี่ท่าน
นายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนกลุ่มไปประชุมที่จังหวัดไปรับนโยบายมา ให้
หมู่บ้าน หรือท่านนายอ าเภอท่านเน้นไปที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คือ 1. ให้แยก
ขยะเปียกไม่ต้องน ามาใส่ถัง  2. ขยะอินทรีย์ก็ไม่ควรน ามาใส่ถังขยะ  3. 
ขยะทั่วไปก็ให้เทศบาลจัดถังขยะไว้ 2 ถัง ส าหรับขยะทั่วไป 1 ถัง  และ
ขยะรีไซเคิลอีก 1 ถัง  ซึ่งตอนนี้กองสาธารณสุขก็น าร่องจัดซื้อมาหมู่บ้าน
ละ 1 ชุดก่อนที่จะน าไปติดตั้งรวมจ านวน 54  ถัง นอกจากนั้นจะ
ด าเนินการให้เต็มรูปแบบในพ้ืนที่ส านักงานเทศบาลคือหมู่ที่  5 ก่อน  
หลังจากนั้นก็ให้ประชาชนน าขยะทั่วไปใส่ในถังขยะสีน้ าเงิน  ขยะรีไวเคิล
ใส่สีเหลือง  ก็เป็นปัญหาในระดับหนึ่งว่าชาวบ้านถ้าเขาคัดแยกมาแล้วเขา
จะน ามาใส่ถังหรือไม่  ก็คงจะไม่หรอกครับถ้าเขาคัดแยกมาเขาก็คงจะ
น าไปขายดีกว่า นี่ก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ แต่ว่าในส่วนของเทศบาลก็
ต้องด าเนินการไปครับ ขยะเปียกจากต้นทาง ตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีก็
ได้สั่งการให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ประชุมแกนน า ตอนนี้อยู่
ระหว่างการนัดประชุมเพ่ือให้ อสม.น าไปเป็นตัวอย่างหมู่บ้านละ 10 ถัง 
คือถังขยะเปียกคือให้น าไปตัดท้ายถังและฝังลงในดินครึ่งหนึ่ง ถ้าท่านเห็น
ผมก็ลงไลน์กันอยู่ แล้วจึงเอาขยะเปียกมาใส่   

ถ้าถามว่าเกี่ยวข้องกับเทศบัญญัตินี้อย่างไร  ก็เนื่องจากเทศบัญญัติ
เป็นกฎข้อบังคับที่ท้องถิ่นตราออกมาเพ่ือเป็นมาตรการที่จะบังคับชาวบ้าน
ได้  และตามเทศบัญญัติท่านก็จะทราบว่าการแยกขยะแต่ละประเภท
อย่างไร และจะมีขยะอีกจ าพวกหนึ่ง คือพวกซากสัตว์  จะท าอย่างไร จะ
ให้ชาวบ้านท าอย่างไร  ตามเทศบัญญัติก็บอกว่าให้แจ้งมายังเทศบาลไป
ด าเนินการจัดเก็บซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมบ้างแต่ในทางปฏิบัติคงจะไม่
ต้องจ่ายหรอกครับ นี่คือความเป็นจริง  แต่ถ้าเป็นพวกซากวัสดุก่อสร้าง รื้อ
บ้านเป็นหลัง เศษซากกองพะเนินให้เทศบาลไปเก็บ นี่ก็คงจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมถ้าหากผู้รับเหมาไม่รับผิดชอบขนไปทิ้งเอง เจ้าของก็ต้องจ่าย



  

ครับ  นอกจากนั้นก็มีซากสัตว์เช่นวัวตาย ถ้าเจ้าของไม่น าไปแล่เนื้อกินกัน  
เทศบาลกม็ีหน้าที่ต้องไปเก็บ และอาจจะมีค่าธรรมเนียม หรือถ้าเขาจัดการ
เองได้ก็ไม่ต้องครับ นี่ก็เขียนไว้ในเทศบัญญัติครับ 

และยังมีสาระส าคัญอีกข้อหนึ่งครับ เพราะเทศบัญญัติฉบับนี้เป็นของ
เทศบาลต าบลบ้านส้องท่านเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และในการ
พิจารณาเป็นสามวาระรวดนั้นท่านจะอนุมัติหรือไม่ แต่ว่ากรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องนี้มาเพ่ือให้เทศบาลตรา
เป็นร่างเทศบัญญัติ  และในการตราเป็นร่างเทศบัญญัติก็ต้องมีแนวทาง
ปฏิบัติและต้องมีอัตราค่าปรับในกรณีฝ่าผืนไม่ปฏิบัติ  คือผู้ใดฝ่าฝืนเทศ
บัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท นี่เทศบาลจะปรับเป็นจ านวนเงิน
เท่าไรก็ได้ครับถ้าท่านไม่คัดแยกขยะ แต่ไม่ เกินห้าร้อยบาท  นี่คือ
สาระส าคัญของการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แต่ที่ผ่านมามันก็
ยังไม่ค่อยได้ผลดีนักท ามาหลายปีแล้ว ปัญหาที่ท่านพยุธน าเรียนก็ใช่  เรา
ไปขอความร่วมมือชาวบ้านยิ่งเป็นพ้ืนที่เมืองยิ่งยากมากที่ผมรับทราบมา   
ยิ่งเทศบาลเมืองเทศบาลนครยิ่งยากมากครับ  แต่เทศบาลต าบลบ้านส้อง
เราก็คงจะไม่ยากสักเท่าไร แต่ก็ต้องขอความร่วมมือกันเพราะในพ้ืนที่ของ
เราขยะที่เป็นอินทรีย์เยอะ พ้ืนที่ทิ้งเยอะ  

จึงขอน าเรียนให้ทราบถึงที่มาของร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ว่ามีความ
เป็นมาอย่างนี้ครับ และขอให้ท่านได้พิจารณา หรือจะให้แก้ไขปรับปรุง
อย่างไร  แต่โดยหลักๆ  แล้วก็คงจะเป็นไปตามร่างเทศบัญญัติฉบับนี้แล้ว
ครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  เรื่องขยะนี่ถามว่าเป็นเรื่องที่ยากหรือไม่ ตอบว่าไม่ยากครับ ที่

ยากนั้นอยู่ที่คนครับ  เพราะผมเชื่อว่าทุกท่านที่มีครอบครัวอยู่ บ้านหนึ่งๆ 
ก็ 4-5 พ่อแม่ลูก  บางคนก็ไม่สนใจเลยเรื่องคัดแยกขยะจากต้นทาง บาง
คนก็ให้ความสนใจอยู่สักคนจากห้าคน แบบนี้ก็ไปไม่รอดครับ ตัวผมเองกับ
ท่านปลัดเทศบาล ได้ไปประชุมที่จังหวัดมาหลายรอบแล้วครับ ไม่มีความ
คืบหน้าครับ เหมือนพายเรืออยู่ ในอ่าง ไปกี่ทีๆ  กลับมาก็แค่นั้ น  
ยกตัวอย่างเรื่องท า MOU ในกลุ่มของเรา ไม่มีกฎหมายไปบังคับเขาได้เลย
ว่าให้ท้องถิ่นต้องมาท า MOU ให้หมดภายในระยะเวลาเท่าไร  ในกลุ่มเรา
ทั้งหมด 36 แห่ง  มีที่มาท าไปแล้ว 14 รวมวันนี้อีก 5  เป็น 19  จาก 
36 แห่ง นี่รวมเวลาแล้วเกือบปีแล้วนะครับ รัฐบาลไม่สามารถออกกฎ
บังคับได้เลย ว่าต้องมาท าให้แล้วเสร็จภายในวันไหน วันที่เท่าไร  แล้วทีนี้ก็
มีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาอีกแล้วว่าให้ตราเป็น
เทศบัญญัติเรื่องของการคัดแยกขยะ  ถ้าท้องถิ่นไม่ท า ก็ว่าไม่สนอง
นโยบายอีก ในเมื่อมีหนังสือสั่งการมาแล้วเราก็ต้องท าครับ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในเทศบัญญัตินี้น่าจะเป็นผู้ที่มีกิจกรรมใหญ่ๆ  ประเภทครัวเรือน



  

นี่ไม่น่ากลัวหรอกครับที่จะได้รับผลกระทบ  แต่ต่อไปเมื่อมีเทศบัญญัตินี้ 
บรรดาพ่อค้า แม่ค้าที่มาตั้งแผงทุเรียน แผงเงาะ แผงมังคุดอะไรต่างๆ  เรา
น่าจะมีการบังคับใช้ได้   เพราะที่ผ่านมาเราก็ไปเก็บไม่ ได้   ผมยก
ตัวอย่างเช่นรถที่บรรทุกไม้ยางเกินในบ้านเรา  ตามตรอก ซอก ซอยต่างๆ  
ถ้าไม่เป็นทางหลวงชนบท ทางหลวงท้องถิ่น ก็ไม่มีอ านาจไปจับ ต้องให้
เป็นทางหลวงท้องถิ่น ทางหลวงของเทศบาล บรรทุกน้ าหนักเกินที่เรา
ก าหนดที่เราติดป้ายเตือนเอาไว้  อันนี้เรามีอ านาจครับ  พอมันเป็น
กฎหมายก็เป็นเรื่องง่ายครับ  

  ในเรื่องการคัดแยกขยะครับ  ทุกคนทราบครับ ถ้าถังขยะมี 2 ถัง          
ทุกคนทราบครับว่าอะไรควรใส่ถังไหน  แต่ที่ท าไม่ได้เพราะไม่ท า ไม่ต้องไป
ยกตัวอย่างครอบครัวอ่ืน  ครอบครัวผมนี่แหละครับ  ปลีกล้วยก็ใส่ในถังนี้ 
เปลือกแตงโมก็ใส่ในถังนี้  ซองมาม่าก็ใส่ถังนี้  ขอประทานโทษครับท่าน
ประธานสภาฯ  ผมต้องว่าแม่เลยครับครอบครัวตัวเอง  ผมท าอยู่คนเดียว
อีก 4-5 คนไม่ท านี่มันส าเร็จไม่ได้ วันนี้ต าบลบ้านส้อง หมู่ที่ 6 บ้าน
มหาราช  ผมร่วมกับท่านผู้ใหญ่บ้านร่วมกันท าครอบครัวสะอาด จะมีเงิน
รางวัล 10,000 บาท  ท่านผู้ใหญ่บ้านมาบอกกับผมว่ามีคนมาสมัครราย
เดียวเอง  ตั้ง 300-400 ครัวเรือน มาสมัครแค่ครัวเรือนเดียวเองครับ  
ค่าสมัครก็แค่ 20 บาท  แล้วมาแลกกับเงิน 10,000 บาท  ไม่มีใครมา
สมัคร ทั้งๆ ที่หมู่ที่  6 บ้านมีบริเวณบ้านก็หลายบ้าน ไม่ว่าบ้านผม            
บ้านท่าน สท.พยุธ  ผมจะสมัครแต่ยังไม่ได้สมัครที   ท่านผู้ใหญ่บ้านก็บอก
ว่าประชาสัมพันธ์ไปแล้วประชาสัมพันธ์อีกก็มีมาครัวเรือนเดียว  นี่ผมว่า
มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก  ถ้าเราไม่พัฒนาคนก่อน  ให้ตราเป็น
กฎหมาย เป็นเทศบัญญัติ ระเบียบของข้อกฎหมาย แต่ถ้าไม่พัฒนาคนก่อน
นี่เป็นเรื่องยากที่จะให้บรรลุความส าเร็จได้ บ้านเมืองจะสะอาดได้นั้นถือ
เป็นเรื่องยากครับ  ฉะนั้นผมจึงถือว่าท่านสมาชิกสภาฯ คงจะอ่านศึกษาใน
รายละเอียดแล้วก็ไม่ได้หนักหนาที่จะตราเป็นเทศบัญญัติฉบับนี้ ก็ไม่เหลือ
บ่ากว่าแรง  แต่ถ้าวันนี้ไม่ผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ   เทศบาลก็จะต้อง
ลงไปท าประชาคม และไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไรครับ  จึงขอน าเรียนมา
เพ่ือพิจารณาครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านใดจะอภิปราย สอบถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ 

นายสุรินทร์  ธรฤทธิ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่าน 
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ผมนายสุรินทร์  

ธรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี  ผมขอเสริมท่านนายกฯ  นะครับ  เมื่อตอนที่
ผมเรียนปริญญาตรีพร้อมกับท่านนายกฯ ผมได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัด
พิษณุโลก  ก็มีกรณีศึกษาเรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างประสบผลส าเร็จ
เป็นรูปธรรมจริงๆ  และบ่อขยะของเขายังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่
เขาท ามานาน และลูกบ้านเขาก็มีจิตส านึกนะครับ เรื่องนี้ผมขอฝากท่าน
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ไว้ด้วยนะครับ ตรงนี้ต้องท าโครงการในการ



  

สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบ้านส้อง  
เพ่ือให้มีจิตส านึกในการคัดแยกขยะ  คืออย่างน้อยๆ  ต้องมีบ่อแยกขยะ
ภายในบ้าน คือบ่อเปียก หรือว่าบ่อขยะที่เก็บไว้แล้วขายได้ หรือที่จะต้อง
ก าจัด  ที่ผมไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกเขามีรถล้างขยะนะครับ บ่อขยะเขาจะ
ท าเป็นชั้นๆ  มีผ้ายางปู พอฉีดล้างพวกสารเคมีก็จะซึมลงในดินไม่ได้ แต่
เขาจะมีมีบ่อบ าบัดอีกที  ส่วนขยะที่น ามาล้างก็จะน าไปคัดแยกแล้วส่ง
ต่อไปยังโรงไฟฟ้า  แต่ละเทศบาลก็จะเหมือนกันคือจะคัดแยกแล้วน าไป
ขายได้ ส่วนในครัวเรือนเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคอยสอดส่องดูแล
ว่าบ้านนี้ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางหรือไม่  มีบ่อในบ้านหรือไม่  มีอาสาสมัคร
คอยสอดส่องดูแลอยู่  ผมว่าเทศบัญญัติถ้าคิดแล้วคือเพ่ือก าราบคนมักง่าย
ที่น าขยะจากที่อ่ืนมาทิ้งในพ้ืนที่  เมื่อเช้านี้ผมก็ได้รับการร้องเรียนจาก
ชาวบ้านหมู่ที่ 10 ว่าเผาเศษพลาสติกเกิดกลุ่มควันท าลายชั้นบรรยากาศ  
ซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามีเทศบัญญัติฉบับนี้  ก็คงจะพอก า ราบหรือท าป้าย
เกี่ยวกับการก าจัดมูลฝอยได้   

  ตัวอย่างท่าน้ าวังหินนะครับ  เป็นแหล่งท่องเที่ยว  จากเดิมรถเก็บขยะ
ไปเก็บวันละเที่ยว  เดี๋ยวนี้ต้องเพ่ิมรอบ  เพราะนักท่องเที่ยวน าขยะมาทิ้ง
เยอะมาก  สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง เช่น ที่คีรีรัฐเขาจะไม่ให้น าเข้าไปเลย
ครับ แม้กระทั่งบุหรี่ หรือแพมเพิสของเด็ก ทางอุทยานแห่งชาติจะไม่
อนุญาตให้น าเข้าไปเลย ตรงนี้ก็เป็นเรื่องท่ีดี  เช่นเดียวกับเทศบัญญัติถ้าเรา
บังคับใช้ได้ก็เป็นสิ่งที่ดี และได้ผล  เพราะคนเราขาดจิตส านึกตรงนี้ไปครับ 
ผมมีเรื่องจะฝากไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  เชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมศักดิ์  สังข์ทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายสมศักดิ์  สังข์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ในเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างเทศ

บัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ผมคิดว่าในเรื่อง
ให้ความรู้กับชาวบ้านไม่ยากครับ  ถ้าเราตราเป็นเทศบัญญัติก่อนแล้วเราไป
ให้ความรู้ ไปชี้แจงกับชาวบ้าน สร้างจิตส านึกในการคัดแยกมูลฝอยตามที่
เทศบาลจัดไว้ก็คงจะไม่ล าบากนะครับ แต่ว่าคงต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ  
เพราะถ้าประกาศใช้ปุ๊บ  จะให้เขาปฏิบัติตามทุกอย่างเลยก็คงจะเป็นไป
ไม่ได้ ต้องค่อยเป็นค่อยไป  โดยเทศบาลก็ไม่ใช่จะไปปรับไปลงโทษเขา แต่
ว่าค่อยๆ ไปให้ความรู้เขาเรื่อยๆ แต่ละหมู่บ้าน แต่ละครัวเรือน  ผมว่าก็คง
จะไม่ยากครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  ตัวเทศบัญญัตินี่เป็นกฎหมายของท้องถิ่น   
ประธานสภาเทศบาล ของเราเอง  ที่เราออกมาเพ่ือบังคับใช้  แต่ในขณะที่ถ้าเราไม่มีกฎหมาย

บังคับใช้เราไม่สามารถชี้ให้ชาวบ้านเขาเห็นโทษได้  แต่ถ้ามีกฎหมายเรา
สามารถชี้ให้เห็นถึงโทษได้  ว่านี่ถ้าคุณท าอย่างนี่ ต่อไปเขาได้ออกกฎหมาย
มาแล้วเพ่ือด าเนินการต่อท่านที่ปฏิบัติผิดกฎหมาย และต่อไปก็ต้องเป็น
พวกเราเองครับที่ต้องให้ความรู้กับชาวบ้านได้  แต่ถ้าไม่ตราเทศบัญญัติมา



  

บังคับใช้ เราจะเอาอะไรไปพูด และถ้าเขาไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ทราบจะพูด
อย่างไร  แต่ถ้ามีกฎหมายเราก็ยังพูดกับเขาได้ว่าต่อไปท่านอย่าท านะเขา
ออกกฎหมายมาแล้วถ้าท่านยังท าท่านจะโดนปรับเท่านั้น เท่านี้ ผมว่าตรง
นี้ต่างหาก คือเป็นการปรามเบื้องต้นโดยมีกฎหมายรองรับ  แต่ถ้าไปพูดว่า
อย่าท าอย่างนั้นนะแบบนั้นมันผิด  พอเขาถามว่าแล้วท่านอย่างไรกับผม 
แต่ถ้าเราบอกว่าเขามีกฎหมายมาแล้วนะถ้ายังฝ่าฝืนท า เทศกิจจับคุณ 
หรือต ารวจจับคุณไปด าเนินคดีอะไรอย่างนี้ ผมยกตัวอย่างนะครับนี่คือการ
เริ่ม แต่จะให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คงจะไม่ได้หรอกครับ  ท่านนายกฯ ท่านท้อ
ไปแล้วครับ และเดี๋ยวนี้ท่านพยุธท่านก็พูดเป็นนะครับว่าท่านไม่เอาแล้ว
ครับเรื่องต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ท่านว่าต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทางแล้ว  เพราะท่านถือว่าถ้าเป็นต้นน้ าไหลต่อไปกลางน้ าไหลต่อไป
ปลายน้ า แล้วหายไปเลย   

  และผมคิดว่าท่านสมาชิกสภาฯ ก็อภิปรายกันพอสมควรแล้วนะครับ  
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  มตินี้เป็นมติในการรับหลักการก่อนนะครับ 

  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  รับหลักการ   จ านวน 9 เสียง 
  ไม่รับหลักการ   จ านวน -   เสียง 
  ประธานสภาฯ   งดออกเสียง 
 

-------------------------------------- พักการประชุม 10 นาที  ----------------------------------------- 
 

นายปรีชา จงจิตร  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 2 การแปรญัตติ   
ประธานสภาเทศบาล โดยคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ นะครับ    

นายปรีชา จงจิตร  ท่านกรรมการแปรญัตติท่านใดขอแปรญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ   
ประธานกรรมการแปรญัตติ  

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา จงจิตร  เมือ่ไม่มีท่านใดขอแปรญัตติ  ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านส้อง เรื่อง 
ประธานกรรมการแปรญัตติ หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง 
  ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน    -  เสียง 
  ประธานกรรมการฯ งดออกเสียง 

นายปรีชา  จงจิตร  ต่อไปขอมติที่ประชุมวาระที่ 3 โดยไม่มีการอภิปรายนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านส้อง 

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  โปรดยกมือขึ้นครับ 



  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -  เสียง 
  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
 
 5.9 ขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านส้อง   สังกัดเทศบาลต าบลบ้านส้อง 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบจัดตั้ง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านส้อง   สังกัดเทศบาลต าบลบ้านส้อง 
  เทศบาลต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้

ด าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านส้อง เพ่ือด าเนินการ
จัดการศึกษาก่อนปฐมวัยมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงบัดนี้เป็นเวลา 15 ปี         
โดยใช้สถานที่ของเทศบาลต าบลบ้านส้อง ส าหรับจัดตั้งศูนย์และการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความพร้อม ให้แก่ เด็ก 2 – 5 ปี โดยมี
ความพร้อมพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาอย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพ   และมาตรฐานการศึกษาซึ่ งจากผลการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลบ้านส้อง ได้
ด า เนินการบริหารจัดการด้านต่างๆ ตามหลักสูตรปฐมวัยทั้ งของ
กระทรวงศึกษาธิการ ของกรมส่งเสริมการอนามัย ซึ่งแต่ละ     ภาคส่วน
เข้ามามีส่วนส าคัญในการติดตามการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็กฯ ให้การ
ด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้รับบริการทาง
การศึกษา โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านส้อง ได้ผ่านการประเมิน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย และได้รับการประเมิน
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กร
มหาชน (สมศ.) แล้ว โดยได้แบ่งการจัดการเรียนการสอนการอบรมเลี้ยงดู
เด็กออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ชั้นเตรียมอนุบาล/ชั้นอนุบาล 1/ชั้นอนุบาล 2 
/ชั้นอนุบาล 3 รวมจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 11 ห้องเรียน  ได้ด าเนินการ
จัดเตรียมความพร้อมในการขอจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล ไม่ว่าในส่วนของ
อาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณงบประมาณ และในเบื้องต้นได้
ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ปกครองเด็กเล็กที่ส่งบุตรหลาน    
เข้ารับการศึกษาอบรม ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านส้อง โดย
ผลสรุปจากการสอบถามตามแบบส ารวจความคิดเห็นในการจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาล ผู้ปกครองเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนในการจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล   ต าบลบ้านส้อง และได้แสดงความประสงค์ที่จะส่งบุตร
หลานเข้าศึกษา เพราะเป็นการ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง    และความ
ปลอดภัยของเด็กนักเรียนในการเดินทาง 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.3/ว.2874 ลงวันที่ 
22 ตุลาคม 2555 เรื่อง การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น



  

พ้ืนฐาน และขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระบุว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะด าเนินการ
จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการขยายชั้นเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2553 โดยอนุโลม โดยให้อ านาจของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น และอ านาจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นอ านาจของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา” 

  ทั้งนี้ก็ถือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านส้องก็ได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านส้องและใกล้เคียงในการส่ง
บุตรหลานมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านส้องปีหนึ่งก็ร่วม
กว่า 300 ชีวิต ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา  และประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย สินค้าการเกษตร ยางพาราราคาตกต่ า ทางเทศบาล 
โดยเฉพาะผมและคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นว่า ถ้าหากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเราได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนเทศบาลก็คงจะเหมือนกับเทศบาลได้
ช่วยลดหรือรับภาระให้กับผู้ปกครองที่ได้น าบุตรหลานมาฝากไว้กับเรา  
และในความเป็นจริงมีผู้ปกครองส่วนมากเรียกร้องให้สร้างโรงเรียน รับ
สมัครระดับชั้น ป.1   คือหมายความว่าให้สร้างโรงเรียน แต่ที่ผ่านมา
เทศบาลก็ได้มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน วันนี้เราได้ช าระเงินค่ารังวัดในเรื่องของ
การตรวจสอบที่ดิน เพราะเรายังใช้ที่ดินตรงนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ 
รังวัดไปแล้วประมาณ 6 เดือนแล้ว  ยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะแล้วเสร็จ  
แต่ในเมื่อเราไม่มีโอกาสใช้ทางเดินทางโน้นได้ เราก็ได้โอกาสมาเดินทางนี้
ครับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 2874 ลงวันที่ 
22 ตุลาคม 2555  เรื่อง การจัดตั้ง การรวม หรือ เลิกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ท่านปลัดเทศบาลก็ได้ศึกษารายละเอียดและมาหารือกับ
ผม  เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการยกฐานะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็น
โรงเรียนเทศบาล  ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราเองท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 
ได้ผ่านการประเมินจากหน่วยงานหลายๆ  หน่วยงาน ก็ได้ผ่านมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย และองค์กรต่างๆ ที่เข้ามา
ประเมินก็ผ่านทุกหน่วยงานที่เข้ามาท าหน้าทีป่ระเมินครับ  

  ฉะนั้นผมคิดว่าเราเองก็มีความพร้อม ทั้งในด้านอาคารก็ดี  ด้าน  
สถานที่ก็ดี  บุคลากรก็พร้อมครับ  ดังนั้นวันนี้จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวต่อ
สภาเทศบาลต าบลบ้านส้องอันทรงเกียรติแห่งนี้ ในการขอจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านส้อง  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้
เล็งเห็นความส าคัญ และให้ความเห็นชอบต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ 

 
นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถาม อภิปราย ขอเชิญนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง ครับ  



  

นายสมศักดิ์  สังข์ทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายสมศักดิ์  สังข์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ส าหรับญัตติ เรื่องการพิจารณา การจัดตั้งโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านส้อง ตามรายละเอียดที่แนบมา ท่านสมาชิก
สภาฯ ก็คงจะได้เปิดศึกษาดูกันแล้วนะครับ  จากที่เปิดเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมาเป็นระยะเวลา 15 ปี ก็นับว่าไม่น้อยนะครับ  ในปัจจุบันมีนักเรียน
อยู่จ านวน 266 คน  ที่จะท าให้เกิดความแออัดของชั้นเรียนภายในศูนย์ 
นี่ผมว่าไม่แออัดแล้วนะครับ เรามีชั้นเรียนเยอะแล้ว ประกอบกับการใช้
งบประมาณในการบริหารจัดการเป็นจ านวนมาก ในเรื่องดังกล่าวงาน
การศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องขอจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
บ้านส้อง เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนของโรงเรียน  โดยที่
ยังคงสภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านส้องไว้เช่นเดิม  ซึ่ง
ตรงจุดนี้ขอให้ช่วยอธิบายด้วยนะครับว่าจะยังคสภาพของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไว้อย่างไรครับ  และข้อแตกต่างระหว่างโรงเรียนอนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความแตกต่างกันอย่างไร มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร ขอให้
ฝ่ายที่เก่ียวข้องช่วยชี้แจงด้วยนะครับ 

  ทั้งนี้ผมก็คิดว่าสมาชิกสภาฯ  ก็คงจะไม่มีปัญหาในประเด็นของการ
จัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลต าบลบ้านส้องนะครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายอีก ขอเชิญนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามของท่านสมศักดิ์ สังข์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ในเรื่องการคงสภาพเป็น 
นายกเทศมนตรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้นักวิชาการ

การศึกษาเป็นผู้ตอบนะครับ  แต่ในประเด็นที่ถ้ายกระดับจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไปเป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลจะมีผลประโยชน์อย่างไร ผมคิดว่า
ผลประโยชน์ก็คงจะตกอยู่ที่ผู้ปกครองนะครับ  เพราะว่าผู้ปกครองก็
เรียกร้องมานานแล้ว  ผมเองก็ได้แต่ตอบผู้ปกครองไปว่าปีหน้าๆๆ อยู่
ตลอด ก็เท่ากับว่าผมได้โกหกผู้ปกครองอยู่ตลอด  เพราะว่าพออาคารเสร็จ
เรียบร้อย มันติดขัดอยู่ที่เรื่องที่ดิน เรื่องที่ดินมันไม่เสร็จ  ทีนี้ผมคิดว่าถ้า
ตอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆ  ผมเองน่าจะเสร็จครับ ทีนี้วันนี้มันมีทางอ้อมแล้ว
ครับ  ท่านปลัดเทศบาลไปได้ระเบียบตัวนี้มา มาหารือกับผม ผมจึงบอกว่า
งั้นให้หารือกับนักวิชาการการศึกษา เพ่ือท าญัตติเสนอสภาฯ  ให้สภาฯ 
เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย  ถามว่าเป็นผลประโยชน์กับผู้ปกครอง
อย่างไร  และเป็นสิ่งที่ดีกับโรงเรียนเราด้วย  เพราะเราสามารถให้โอกาส
กับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเราได้ดีกว่า สพฐ.ครับ  เพราะเรามีงบประมาณอยู่
ในมือ ในเรื่องการสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  
ก็ได้ แต่ส่วนหนึ่งก็เรามีงบประมาณอยู่ในมือ ท่านที่จะใส่อะไรเข้าไปให้
ลูกหลานของเราให้เทียบเท่ากับโรงเรียนอ่ืนที่อยู่ในเมือง หรือโรงเรียน



  

ใหญ่ๆ ที่เขามีงบประมาณมากๆ อะไรเหล่านี้เราสามารถที่จะแข่งขันได้  ก็
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ดูเอาจากโรงเรียนเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  ที่
เมื่อก่อนเป็นโรงเรียนโคกมะพร้าว มีเด็กนักเรียนอยู่ประมาณ 50 คน  แต่
วันนี้เป็นโรงเรียนเทศบาลมีนักเรียนถึง 200 คนแล้ว  โรงเรียน อบจ. 
เมื่อก่อนเป็นโรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง  เกือบจะร้างแล้วครับ  แต่พอมาเป็น
โรงเรียน อบจ. เด็กนักเรียนทวีคูณครับ  นี่แหละครับผมก็คิดว่าผู้ปกครอง
เขาทราบดีครับว่าจะให้บุตรหลานเขาอยู่ตรงไหน  และสิ่งส าคัญที่บอกว่า
ช่วยเหลือผู้ปกครองในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ านี้  ให้ไปเรียนโรงเรียนเอกชน
ก็สู้ไม่ไหวครับค่าเทอม ค่ารถ ค่าจิปาถะ  แต่ของเราตรงนี้เรารับส่งฟรีครับ  
ค่าเทอมก็คงไม่มีครับ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเราในอนาคตครับ  เรา
สามารถที่จะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้  และสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้  ที่
ผ่านมาผมเสียดายครับ เราสามารถที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กมีการสอน
มโนราห์ครับ แต่พอจบอนุบาล 3 เขาก็ต้องไปแล้ว  ไปเรียนที่อ่ืนก็ไม่มีต่อ
ยอดครับ  ไม่มีการส่งเสริมศิลปะประจ าถิ่นเรานะครับ  แต่ของเรามีแต่
ตอนนี้ได้แค่อนุบาล 3  แต่พอออกจากเราก็จบครับท่านประธานสภาฯ 
ถามว่าเด็กกลุ่มนั้นมีความสามารถหรือไม่  ตอบว่ามีความสามารถครับ  
และทุกวันนี้เด็กของเราไปแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ไม่แพ้โรงเรียน
อนุบาลใหญ่ๆ โตๆ ในเมืองเลยครับ เราสู้ได้ทั้งจังหวัดครับ  แต่ถามว่าเราสู้
ได้แค่นั้น ก็ได้แค่อนุบาล 3 ครับ  และในปีนี้ก็จะมีเด็กก าลังจะจบไปอีกนับ
ร้อยคน  ผมก็เสียดายครับ เสียดายที่เราไม่มี ป.1  ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้ามี 
ป.1  ทั้งหนึ่งร้อยคนนี้คงไม่ออกไปไหนครับ จะต่อที่นี่  ผมเชื่อว่าถ้าเรามี
โรงเรียนอนุบาลในอีก 5 ปีข้างหน้า ที่นี่ต้องมีนักเรียนไม่น้อยกว่า 1,000 
คน แน่นอนครับ  ต่อไปผมทราบข่าวว่า สพฐ.เขาไม่รับแล้วเด็ก 2 ขวบ 
เพราะว่าเขาไม่มีครู  ไม่มีพ่ีเลี้ยง  ต้องโยนมาให้ท้องถิ่นครับ  จะให้ไปเข้า
เรียนที่โรงเรียนบ้านเหนือคลอง บ้านมหาราช ก็ไม่ได้แล้วครับ เขาบอกไม่
มีครู  ต้องมาให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลอีก  ฉะนั้นผมจึงเชื่อแน่ครับว่าจ านวน
เด็กนักเรียนต้องมากกว่าเดิม ผมคิดว่าถ้าท่านสมาชิกสภาฯ  ให้ความ
เห็นชอบในญัตตินี้กันทุกท่าน  ก็เหมือนกันท่านให้โอกาสผู้ปกครองในการ
น าบุตรหลานมาเรียนที่นี่และจะเติบโตที่นี่  เพ่ือที่จะได้กลับมาพัฒนาที่นี่
ให้เจริญเติบโตต่อไปในวันข้างหน้า  ผมก็ขอน าเรียนไว้ในเบื้องต้นและ
ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้งานการศึกษาได้ชี้แจงในข้อซักถาม
ของท่านสมาชิกสภาฯ ต่อไปครับ  ขอบคุณครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอบคุณครับ  ก่อนที่จะให้งานการศึกษาชี้แจง  ผมขอให้ท่านเลขา 
ประธานสภาเทศบาล นุการสภาฯ  ได้ชี้แจงท าความเข้าใจในข้อระเบียบก่อนครับ 

นายธีรพงศ์ เนื้ออ่อน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านผู้บริหาร  และท่าน 
ปลัดเทศบาล   สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมขอชี้แจงในส่วนของรายละเอียดการจัดตั้ง 
เลขานุการสภาเทศบาล โรงเรียนนะครับ ส่วนรายละเอียดว่าการจัดการศึกษาในรายละเอียดลึกๆ  

ต่อไปงานการศึกษาจะน าเรียนเพิ่มเติมนะครับ  



  

  ในขั้นตอนของการจัดตั้ง เมื่อก่อนเราได้น าเข้าสภาฯ ไปครั้งหนึ่งแล้ว 
เมื่อสภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบเราก็ได้ท าเรื่องไปยังส านักงานเขตการศึกษา 
แต่ไปติดในเรื่องของที่ดิน  ทีนี้ เมื่อไปศึกษาในระเบียบของการจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาล หรือโรงเรียนเทศบาล ผู้ที่ก าหนดจ่ายงบประมาณมาคือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าเราผ่านไปทางส านักงานเขต
การศึกษาจะเป็นลักษณะของโครงการถ่ายโอนความรับผิดชอบต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากโรงเรียนเขาอีกประการหนึ่ง  ซึ่งขั้นตอนตรงนั้นก็
ค่อนข้างจะยุ่งยากดังที่ท่านนายกฯ ได้น าเรียนไปแล้ว ทีนี้เราลัดขั้นตอน
เลยคือถ้าหากสภาฯ ให้ความเห็นชอบในวันนี้ เทศบาลก็จะประกาศจัดตั้ง
โรงเรียนตามมติของสภาฯ  หลังจากนั้นจะส่งประกาศเทศบาลต าบลบ้าน
ส้องตามมติของที่ประชุมสภาฯ  ตามด้วยเอกสารแผนการด าเนินงาน ซึ่ง
หลักๆ  แล้วเรามีความพร้อมสูงมากแล้วในตอนนี้  รวมถึงจ านวนเด็ก
นักเรียนที่มีแต่จะเพ่ิมขึ้นๆ  ในส่วนนี้ส่งผ่านจังหวัดไปที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อกรมส่งเสริมฯ อนุมัติให้เป็นโรงเรียนและก าหนด
เลขรหัสโรงเรียนมา หลังจากนั้นก็จะจัดสรรงบประมาณมา ส าหรับ
รายละเอียดคงต้องให้งานการศึกษาน าเรียนว่างบประมาณที่จะได้รับ
อุดหนุนมามีส่วนใดบ้าง  ซึ่งที่ผมน าเรียนนี่คือขั้นตอน  

  ที่นี้มาดูเรื่องการจัดการศึกษาหลักๆ ที่บอกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมี
อยู่นี่ คือสมมติว่าเทศบาลเรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ 5 แห่ง  เมื่อเราตั้ง
โรงเรียนเทศบาลขึ้นมา 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ก็จะยังคงอยู่  แต่
เราจะแยกระดับอายุกัน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับเด็กช่วงอายุเท่าไร 
หลังจากนี้จะต้องมาเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล  หลังจากอนุบาลก็ไปชั้น
ประถม  และมัธยมต่อไป  ซึ่ งรายละเอียดว่าช่วงอายุ เท่าไรจะให้
นักวิชาการศึกษาชี้แจงอีกทีนะครับ  แต่ว่าระดับอนุบาลจะมีแค่อนุบาล 1  
อนุบาล 2  จากอนุบาล 2  ก็จะไปเรียนระดับประถมศึกษา  ถามว่าเรามี
ระดับประถมด้วยหรือไม่  เราจะท าด้วยครับแต่ว่าในขั้นตอนตรงนั้นเรา
ต้องตั้งโรงเรียนอนุบาลก่อน  เมื่อเสร็จจากโรงเรียนอนุบาลแล้วเราก็ขอ
ขยายโอกาสไประดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในล าดับต่อไปตาม
ขั้นตอน  นี่ผมขออธิบายในหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง ส่วนในรายาละเอียดผม
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ให้นักวิชาการศึกษาซึ่งดูแลงานการศึกษา
น าเรียนในรายละเอียดต่อไปครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  เชิญนักวิชาการการศึกษาครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสิริพงศ์  แก้วอ่อน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ 
นักวิชาการการศึกษาช านาญการ คณะผู้บริหาร  และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสิริพงศ์  แก้วอ่อน  

นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ก่อนอ่ืนผมขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้ให้
ความส าคัญกับการศึกษา  ผมขอตอบเลยนะครับเพ่ือไม่ให้เป็นการ
เสียเวลา   



  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังอยู่แล้วท าไมต้องอยูในรั้วเดียวกับโรงเรียน เมื่อ
สักครู่ท่านปลัดเทศบาลก็ได้ชี้แจงไปนิดหนึ่งแล้วครับ ว่าท าไมในรั้ว
เดียวกันต้องมีสองสถานศึกษา  ก็ด้วยเหตุว่าตามหนังสือสั่งการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่นี้เป็นต้นไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะรับพัฒนาเด็ก
ในช่วงอายุ 2 ปี  และในช่วงอายุ 2-6 ปี เป็นเรื่องของสถานศึกษาซึ่งก็
คือโรงเรียนอนุบาลที่เราจะจัดตั้งขึ้น นี่จึงเป็นสาเหตุที่ต้องคงสภาพของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเปิดโรงเรียนอนุบาล   

  ต่อไปเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล ก็อย่างที่ท่านปลัดเทศบาล
น าเรียนนะครับว่าเราเคยเสนอญัตติขอจัดตั้งโรงเรียนมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่
เรื่องการขอใช้ที่ดินเราไม่พร้อม  และมติที่ประชุมนั้นใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน
หลังจากที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเราก็ไม่สามารถด าเนินการตรงนั้น
ได้  จึงกลายเป็นว่าการขอจัดตั้งในครั้งนั้นตกไป ก็เลยได้หนทางมาใหม่
อย่างที่ท่านนายกฯ ได้น าเรียนไปนะครับ ภายหลังจากที่สภาฯ ได้ให้
ความเห็นชอบภายใน 30 วัน ผมจะเสนอประกาศจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านส้อง ประกอบกับหลักฐาน  เอกสารรายงานการ
ประชุม มติที่ประชุม  เอกสารที่ดิน จ านวนครู นักเรียน และท า
รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่าย เสนอไปยังอ าเภอ จังหวัด และกรม
ส่งเสริม ฯ  ในห้วงระยะเวลานี้ครับ หลังจากเรื่องได้ส่งไปแล้ว กรม
ส่งเสริมฯ จะให้รหัสโรงเรียนมาเพ่ือจัดตั้งงบประมาณ  แต่ว่าในห้วงเวลา
ที่รอนี่เราจะต้องใช้งบประมาณเดิมในการด าเนินการ และจัดสรรครู แบ่ง
ครูเป็นสองชุด  ชุดหนึ่งอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อีกชุดหนึ่งขึ้นมาอยู่บน
โรงเรียน  แบ่งครูในการปฏิบัติหน้าที่  ถามว่าเปิดโรงเรียนอนุบาล แล้ว
สามารถขยายเป็น ป.1 ได้เลยหรือไม่  เมื่อวันที่ประชุมผู้ปกครองผมก็ได้
มีโอกาสชี้แจงไปนะครับ หลักการมีอยู่ว่าหลังจากเปิดโรงเรียนอนุบาลเรา
ต้องท าแผนในเรื่องของงบประมาณ ในเรื่องของบุคลากร และที่ส าคัญ
คือแผนการรับนักเรียนในห้วงระยะเวลา 3 ปี ใน 3 ปีนี้ จ านวนนักเรียน
เราต้องคงที่หรือมากกว่าที่เป็นอยู่  แล้วหลังจากนั้นท าเรื่องเสนอขยาย
ชั้นเรียนเป็น ป.1 อย่างที่ท่านปลัดเทศบาลบอก  ขยาย ป.1 แล้วถ้าสถิติ
จ านวนนักเรียนในแผนฯ ยังขยายเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  เราก็ขยายเรื่อยๆ  ไป 
ป.2 -6  ไปจนถึงมัธยม  ขอน าเรียนว่าเมื่อเราเปิดโรงเรียนอนุบาลปุ๊บ
เราไม่สามารถเปิดระดับประถมศึกษาได้ทันที  ต้องอยู่ในแผนฯ ห้วง
ระยะเวลา 3 ปี โดยที่ส าคัญห้วงระยะเวลา 6 เดือนแรก  ถือเป็นห้วง
ระยะเวลาที่ส าคัญที่สุด เพราะในห้วงเวลานี้เราจะต้องท าอัตราก าลังขอ
ไปยังกรมส่งเสริมฯ  ทั้งต าแหน่งครู  ผู้อ านวยการ  นักการ ในห้วงระยะ
นี้ต าแหน่งที่จะขอไปในระยะเวลา 3 ปีนี้ คุณครูที่จะขอไปส่วนใหญ่จะ
เป็นครูเอกปฐมวัย  หลังจากนั้นถ้าขยาย ป.1 เมื่อไหร่  ผมขอท าความ
เข้าใจก่อนนะครับว่าปฐมวัย คือระดับอนุบาลไม่ใช่ขั้นพ้ืนฐาน  แต่พอไป
ถึงข้ันพื้นฐานคือตั้งแต่ ป.1  - ม.6  คือ 12 ปี เมื่อแตะขั้นพ้ืนฐานเมื่อไร  
หลักสูตรการสอนในโรงเรียนก็จะเปลี่ยนไปอีก  หลักสูตรของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จะใช้หลักสูตรปฐมวัยของปี 2560  เป็นฉบับล่าสุด  ของขั้น



  

พ้ืนฐานก็จะมาใช้หลักสูตรของขั้นพ้ืนฐาน  คือในรั้วโรงเรียนนี้จะใช้ 2 
หลักสูตร ฉะนั้นเมื่อมี ป.1  เมื่อไรแผนอัตราก าลังของครูก็จะเปลี่ยนไป
เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง  คือตามเอกหลัก  วิทย์  คณิต  อังกฤษ  สังคม พละ
ศึกษา 6 กลุ่มสาระหลักที่เราต้องขยาย และขอรับการสนับสนุนจากกรม
ส่งเสริม ฯ  และขอน าเรียนนะครับว่า ขอสนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯ  
ไม่ได้ใช้จ่ายจากงบประมาณของเทศบาล  ยกเว้นในห้วงระยะเวลาแรก
เท่านั้นซึ่งเราก็ใช้งบประมาณตามเดิมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราอยู่  
เพียงแค่แยกออกมา  ถ้าหากท่านสมาชิกสภาฯ ดูในรายละเอียดจ านวน
นักเรียน 266 คน เราจบในภาคเรียนนี้ไป 100 คน  ในปีการศึกษา
หน้าเราก็รับเข้ามาอีกประมาณ 100 คน จ านวนนักเรียนก็จะคงที่อยู่
ประมาณนี้ แต่คาดว่าจะเยอะกว่านี้  และพอหลังจากนี้ไปพอเราเปิด
โรงเรียนได้  กรมส่งเสริมฯ ให้รหัสโรงเรียนมาส าหรับการจัดสรร
งบประมาณมาแล้วเสร็จ  ผมจะตัดในส่วนของอนุบาล 1-3  ให้มาอยู่ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านส้องครับ  ส่วนที่เหลือก็จะเป็นน้องๆ 
เตรียมอนุบาล  คือเด็ก 2 ขวบ  จะแยกกันอยู่แบบนี้ครับ ในรั้วโรงเรียน
เดียวกันแต่มี 2 สถานศึกษาครับ 

  ต่อไปเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ปกครอง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 
มีหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมฯ  ให้เหมือนกันโรงเรียนเลยคือเป็นการ
รองรับการโอนงบประมาณในรูปแบบของโรงเรียนครับ  เพราะฉะนั้นสิ่ง
ที่ผู้ปกครองจะได้รับคือค่ากิจกรรมนอกสถานที่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน และ
เทศบาลสามารถจัดซื้อรถรับส่งได้เลยถ้าเป็นโรงเรียนตามสถานะการเงิน
การคลังของเทศบาล  แต่ถ้าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราไม่สามารถจัดซื้อ
ได้  เพราะดังนั้นสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ
ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางใกลๆ ของบุตรหลาน ในการ
เดินทางมาโรงเรียน  และหลายท่านอาจจะสงสัยว่าระเบียบนี้เป็นของ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดเลย แต่จริงๆ แล้วกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยส านักงานการศึกษาของกรมฯ  เรา
ไม่มีระเบียบเป็นของตัวเองในเรื่องการศึกษา  เราใช้ระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลม ที่น าเรื่องเสนอสภาฯ  เพ่ือขอความ
เห็นชอบในวันนี้  ท่านจะเห็นนะครับในบรรทัดท้ายๆ  อ านาจ ขอบเขต 
ชัดเจนมาก ให้เป็นอ านาจของสภาฯ  ดังนั้นชัดเจนมากครับ หลายท่าน
อาจจะข้องใจ เราไม่เกี่ยวข้องกับส านักงานเขตการศึกษา  ไม่เกี่ยวข้อง
อะไรทั้งนั้น  เราไม่เกี่ยวข้องการกระทรวงการศึกษา  เราแค่เอาระเบียบ
มาด าเนินการในการจัดการศึกษาของเรา  การศึกษาของเราจริงๆ แล้ว
ถ้าเป็นเขตการศึกษาในเรื่องการพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนจะเป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตฯ  แต่ให้อ านาจของคณะกรรมการเขตฯ  
เป็นอ านาจของสภาฯ ท้องถิ่น และให้อ านาจส านักงานเขตฯ เป็นอ านาจ
ของกองการศึกษา ณ เวลานี้ กองการศึกษาเราสังกัดส านักปลัด ก็เป็น
หน้าที่ของส านักปลัดในการด าเนินการโดยงานการศึกษานะครับ  
หลังจากนี้ก็จะมีการรายงานตามล าดับชั้นในการจัดตั้ง  ถ้ามติที่ประชุม



  

สภาฯ ให้ความเห็นชอบก็จะมีการส่งแบบรายงานการประชุมสภาฯ  
ประกาศ  แผนผังโรงเรียน และเอกสารสิทธิ์โรงเรียน  

   และขอน าเรียนเพ่ิมเติมจากที่ท่านปลัดเทศบาลย้ ามาว่าเมื่อก่อนใน
ระเบียบฯ ที่เราเคยโทร.ประสานกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมฯ ว่าระเบียบฯ  
ตั้งไว้เลยว่าที่ดินต้องมีกรรมสิทธิ์ แต่หลังจากนั้น สพฐ. น่าจะรับเด็กไม่
ไหว กรมส่งเสริมฯ ก็เลยพยายามหาทางออกจึงให้ย้อนกลับไปดูหนังสือ
สั่งการเก่าในปี 2555  จึงพบกับช่องทางนี้ในการจัดการศึกษา  จึงขอ
น าเรียนเป็นเบื้องต้นครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอบคุณครับ  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายคนองศิลป์  ชิตรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอท าความเข้าใจเพ่ิมเติม 
นายกเทศมนตรี เรื่องงบประมาณสักนิดครับ เนื่องจากเมื่อฟังที่ท่านนักวิชาการการศึกษา

ชี้แจงว่าเราไม่ใช้งบประมาณของเทศบาลเลยนั้นก็ส่วนหนึ่งครับ  แต่ใน
เรื่องของการพัฒนาการเรียน การสอน หรือเรื่องต่างๆ นั้น เราสามารถตั้ง
งบประมาณได้  ผมมีความตั้งใจครับว่าถ้าเรามีโรงเรียนเด็กนักเรียนที่นี่
จะต้องไม่กลัวน้ า อย่างน้อยๆ เราต้องสร้างสระว่ายน้ าให้กับโรงเรียนของ
เรา เพราะบอกแล้วว่าเรามีงบประมาณอยู่ในมือ เพียงแต่ว่า ว่างาน
การศึกษาจะเขียนแผนด าเนินงานได้เยอะแค่ไหน  แต่ผมเชื่อว่าผู้บริหารที่
จะเข้ามาคนต่อๆ ไป เขาก็จะให้ความส าคัญที่จะดูว่าอะไรที่ยังขาด อะไรที่
ยังไม่มี ที่จะพัฒนาลูกหลานของเรา หรือคนในพ้ืนที่ของเราให้มีความ
ทันสมัย  เพราะต่อไปโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าท้องถิ่นไหนหรอกครับคงจะ
ไม่มีอะไรให้ท ามากนักในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน เราต้องหันมามองว่า
เราต้องพัฒนาคนควบคู่กันไปด้วย  อย่างน้อยถ้ามีโรงเรียนเราก็จะมีการ
เริ่มต้นที่จะได้พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง  เมื่อมีการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง 
คนก็จะมีคุณภาพ  เมื่อนั้นคนรุ่นก่อนๆ  หรือรุ่นเราๆ อาจจะล้มหายตาย
จากกันไป เหลือแต่คนรุ่นใหม่ๆ บ้านเมืองจะได้พัฒนากันต่อไป เพราะบาง
ทีติดอยู่กับคนเก่าๆ เยอะบ้านเมืองจึงยังติดอยู่กับที่ยังพัฒนาไปไม่ได้ 
อาจจะรวมถึงเราด้วยก็ได้ครับ นี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะด้วยความ
ตั้งใจของผมและคณะผู้บริหาร ย้อนไปเมื่อก่อนครับท่านผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาวในขณะนั้น ท่านวัฒนา ชัยสวัสดิ์ ท่านมีความตั้งใจ
มาก หรือท่านอาจจะน้อยใจเนื่องจากในการของบประมาณได้น้อยนิด
เหลือเกิน ท่านบอกว่าไปตกอยู่กับโรงเรียนใหญ่ๆ หมด  ท่านจึงมีความ
ตั้งใจจะโอนโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวให้มาอยู่กับเทศบาล ผมก็มีความตั้งใจ 
ท่านรองอาภรณ์ก็มีความตั้งใจที่จะให้โรงเรียนบ้านห้วยมะนาวมาขึ้นอยู่กับ
เรา  แต่ท่านประธานสภาฯ ครับ ผู้อ านวยการโรงเรียนคนเดียวครับที่จะมา 
ส่วนครูผู้น้อยไม่มีสักรายที่จะมา  ไม่มีใครมาอยู่กับเทศบาลครับ ซักไซ้             
ไล่เลียงผมมาเยอะแยะครับ ไม่ทราบอะไรต่ออะไร ผมก็ทราบแล้วครับว่า
เขาไม่ได้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู แค่มีหน้าที่เป็นครู แต่ไม่มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู  เช่นเดียวกับหมอถ้ามีจิตวิญญาณของการเป็น



  

หมอ ไม่ว่าที่ใดก็รักษาได้ไม่จ าเป็นว่าต้องอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพ  ไม่
จ าเป็นว่าต้องอยู่โรงพยาบาลในเมือง  อยู่บนเขาก็รักษาได้  แต่นี่ไม่มีจิต
วิญญาณของการเป็นครู  ไม่มีใครมาแม้แต่สักคนเดียวครับ  ผมจึงตัดสินใจ
ว่าไม่เอา เพราะเขาไม่มาครับ แต่วันนี้ถ้าในวันข้างหน้าเราจัดตั้งโรงเรียนได้  
ไม่ใช่จะเยาะเย้ยหรือแข่งขันกันในเรื่องการศึกษา แต่ผมเชื่อว่าโรงเรียนใน
บริเวณใกล้เคียงต้องได้รับผลกระทบครับ  ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขัน
นะครับ ไม่ได้ต้องการสนับสนุนให้มีการแตกแยก แต่เชื่อแน่ว่าโรงเรียนที่
อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบ ทุกวันนี้เด็กนักเรียนที่จบจากที่นี่ก็กระจายตัว
กันไป  แต่เมื่อใดที่นักเรียนที่นี่อยู่ที่นี่ โรงเรียนอ่ืนก็ขาดคนแน่ครับ พอเริ่ม
ทยอยขาดไปเรื่อยๆ  อัตราการเกิดก็น้อยลงเรื่อยๆ  แน่นอนว่าทีนี้โรงเรียน
ต่างๆ ก็มีงานท ากันน้อยลง เหมือนกับต ารวจถ้าวันใดคนรู้กฎหมาย มีงาน
ท า ประพฤติเรียบร้อยหมด ต ารวจก็มีงานท าน้อยลงเรื่อยๆ ฉันท์ใดก็ฉันท์
นั้น  ดังนั้นผมก็คิดว่าท่านสมาชิกสภาฯ ก็คงจะมีหัวใจเดียวกันกับผมใน
การให้ความส าคัญกับการศึกษา กับลูกหลานของเรา  ส านักงานของเราใน
วันนี้เราจะได้พูดให้ชัดเจนครับว่าโรงเรียนของเราครับ  ขอบคุณครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ขอบคุณครับ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ  ผมว่าเรื่องที่ท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล ว่าไม่ได้แข่งขันทางการศึกษา  ท่านพูดผิดครับ เรื่องนี้ต้องแข่งขันกันครับ 

เพราะกระบวนการการศึกษาถ้าเราผลิตลูกหลานเราให้มีคุณภาพ เราดีใจ
นะครับ  แต่ทุกวันนี้บางโรงเรียนเราต้องย้ายลูกหลานเพราะการศึกษาไม่มี
คุณภาพ  แต่วันนี้ความตั้งใจของผู้บริหารที่จะด าเนินการตรงนี้ เพ่ือฝึก
ลูกหลานเราให้เก่ง  อย่าไปสนใจครับเรื่องนี้ ผมเองเคยปรารภกับท่านรอง
นายกฯ ว่าเรามีงบประมาณที่เราท าได้ท าไมเราไม่ตั้งโรงเรียนของเราเอง  
เมื่อการศึกษาเขาถ่ายโอนมาให้เรา เรารับนะครับผมจ าได้แต่ครูเหล่านั้น
หรือบุคลากรเหล่านั้น เขาไม่อยากมาเป็นลูกน้องของคนไม่มีความรู้ 
ประเมินอย่างนี้ผมจึงน้อยใจอยู่  วันนี้พอตั้งอย่างนี้ขึ้นมาผมภูมิใจนะครับ
ว่าผมเป็นประธานสภาฯ ได้พิจารณาเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชน  ต่อการศึกษา กระบวนการศึกษานี่ผมเห็นด้วย ถ้าเรามีก าลัง
เราท าได้เราต้องท า  แต่ต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ฝากไว้ตรงนั้นนะครับ 
การศึกษามีคุณภาพ และมีครูสอน  เป็นไปได้ดึงครูภาษาอังกฤษมาสอน 
ตื่นเช้ามาเด็กจะได้มา Goog Morning กับพ่อแม่  ผมคิดอย่างนี้นะครับ  
ผมเองยังเคยคุยกับท่านนายกสมศักดิ์  นวลแก้ว ท่านมองคล้ายๆ ผม 
โรงเรียนโคกมะพร้าวที่ท่านนายกฯ กล่าวถึง เมื่อก่อนนี้ครูก็ไม่ค่อยจะมา
เช่นกัน ท่านนายกสมศักดิ์ ท่านบอกว่าท ายากครับ พอไปแล้วท่านไม่อยู่กับ
เรา ท่านจึงบอกว่าไม่เป็นไรท่านไม่อยู่ท่านไป แล้วรับใหม่เข้ามา เพราะ
บุคลากรยังมีอีกเยอะที่มีคุณภาพ  แต่บุคลากรที่ขวางการศึกษานั้น คือ
บุคคลที่ใกล้จะเกษียณแล้ว พยายามที่จะดึงไว้เพราะหวังผลประโยชน์ของ
ตัวเอง  ผมฟังแล้วก็ชักจะชอบครับ  แต่ว่านั่นก็อยู่ที่สภาฯ นะครับ แต่
ส าหรับผมๆ เห็นด้วย 

  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกครับ 



  

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านส้อง โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -  เสียง 
  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ  

- ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  ประจ าปี 2562  และ สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 2563 
นายปรีชา จงจิตร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ  การก าหนดสมัยประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547   ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมประจ าปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  และวันนี้ก็เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 2562  ดังนั้นใน
วันนี้เราจึงต้องก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ที่ 2, 3 และ 4 ประจ าปี 
2562  และสมัยแรกของปีถัดไป  ผมขอทวนสมัยประชุมเมื่อปี 2561 
และสมัยแรกของปี 2562 ดังนี้นะครับ 

  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 ตั้งแต่ วันที่ 1  พฤษภาคม 2561  เป็น
ต้นไป    มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน   

  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้น
ไป   มีก าหนด            ไม่เกิน 30 วัน   

  สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน  2561  เป็น
ต้นไป   มีก าหนด ไม่เกิน 30 วัน   

และสมัยแรก  ประจ าปี 2562 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เป็น
ต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน   

   ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอการก าหนดสมัยประชุมครับ  
ขอเชิญครับ   

   เชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง ครับ 

นายสมศักดิ์  สังข์ทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมศักดิ์  สังข์ทอง  

สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอการก าหนดสมัยประชุม ดังนี้ครับ  
  สมัยที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 1  พฤษภาคม 2562  เป็นต้นไป    มีก าหนด

ไม่เกิน 30 วัน   
  สมัยที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป   มีก าหนด            

ไม่เกิน 30 วัน   



  

  สมัยที่ 4 ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน  2562  เป็นต้นไป   มกี าหนด 
ไม่เกิน 30 วัน   

และสมัยแรก  ของปีถัดไป ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นต้นไป 
มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน   

นายปรีชา  จงจิตร มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี 2562  และสมัยแรก ของปีถัดไป  ตามที่ท่าน

สมศักดิ์เสนอมา คือ 
สมัยที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 1  พฤษภาคม 2562  เป็นต้นไป    มีก าหนด

ไม่เกิน 30 วัน   
  สมัยที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป   มีก าหนด            

ไม่เกิน 30 วัน   
  สมัยที่ 4 ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน  2562  เป็นต้นไป   มกี าหนด 

ไม่เกิน 30 วัน   
และสมัยแรก  ของปีถัดไป ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นต้นไป 

มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน   
 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง 
  ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน    -  เสียง 
  ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 

 
- การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้องทดแทน

กรรมการฯ  ซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง 
นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ  ในที่นี้เราจะเลือกกรรมการตรวจสอบรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมแทนต าแหน่งของนายมานิตย์ อ่อนชื่นจิตร ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง

สมาชิกสภาฯ ไปนะครับ  ตอนนี้ไม่ทราบว่าคณะกรรมการที่คงเหลืออยู่มี
ใครบ้างครับท่านเลขานุการสภาฯ  เพื่อที่จะได้ไม่เสนอชื่อซ้ ากับรายเดิม 

นายธีรพงศ์  เนื้ออ่อน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   คณะกรรมการตรวจสอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล รายงานการประชุมของสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง  ที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ 

4  ท่านไดแ้ก่ 
1. นายนิมนต์  ปรีชา 
2. นายพยุธ  นรินทร์) 
3. นางจุฑาภรณ์  ช่วยจิตร 
4. นายเสกสันต์  ช่วยศรี 

 
 



  

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ขอให้ท่านเสนอรายชื่อใหม่ 1 ท่านนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
  เชิญท่านสมศักดิ์  สังข์ทอง ครับ 

นายสมศักดิ์  สังข์ทอง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมขอเสนอนายทวีป   
สมาชิกสภาเทศบาล ศรีโชติ  ครับ 
  ผู้รับรอง    1. นายทนงศักดิ์  วรรณโชติ 
      2. นางอัมพร  ชุมทอง 

นายปรีชา  จงจิตร  ที่ประชุมมีใครจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  เป็นอันว่าท่านทวีป  ศรีโชติ  เป็นกรรมการตรวจสอบรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านส้องใหม่  แทนต าแหน่งที่ว่างนะครับ   
  ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ  จะฝากไว้กับสภาฯ  ขอเชิญครับ   เชิญท่าน

เสน่ห์  ศรีระวิ ครับ 

นายเสน่ห์  ศรีระวิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเสน่ห์  ศรีระวิ   
สมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่องอ่ืนๆ  ผมมีอยู่ 2-3 เรื่อง 
  เรื่องแรกมีชาวบ้านร้องเรียนมาถึงประธานสภาฯ  เรื่องถนนเพ่ือน า

ผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด  ถนนสายนี้คือถนนสายคชธาร ซอยช้าง
ลาก  หมู่ที่ 17  ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนถนนในซอยถูกน้ ากัดเซาะ
เป็นหลุมเป็นร่อง ชาวบ้านไม่สามารถน าผลผลิตทางการเกษตรลงมาได้
โดยสะดวก จึงขอให้เทศบาลด าเนินการปรับปรุงถนนเพ่ือให้น าผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้  เพราะถนนสายนี้ก็โดนมาหลายครั้งแล้ว 
ท่านประธานสภาฯ หรือผู้บริหารน่าจะเห็นใจ เพราะว่าเขาก็เดือดร้อน
จรงิๆ ที่ผ่านมา ชาวบ้านก็ลงทุนกันไปประมาณ 20,000.- บาทแล้ว ท่าน
รองนายกฯ ท่านน่าจะทราบดีว่าถนนสายนี้เป็นอย่างไร ก็ด้วยความจ าเป็น
ที่เขาเดือดร้อน  เพราะแต่ละสายของหมู่ที่ 17  ท่านสมาชิกสภาฯ ก็
ย่อมจะเข้าใจดีเพราะว่าอยู่ในเขตอุทยานฯ จึงร้องขอมาผ่านทางท่าน
ประธานสภาฯ  หลักฐานก็มีอยู่ชัดเจนแล้วนะครับเรื่องถนนสายนี้ 

  ประเด็นที่สองเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง  เพราะช่วงนี้เกือบจะถึงเดือน
มีนาคมแล้ว เมื่อต้นปีเราโดนพายุปาบึกเข้าไป ธรรมชาติมันเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  ห้วยล าคลองหลของเรา ผมพูดเลยว่าช่วงนี้น้ าเริ่มไม่ไหลแล้ว 
เพราะชาวบ้านตั้งแต่บ้านพรุกะแชงมา ชาวบ้านกั้นน้ าไว้ประมาณ 4-5 จุด  
น้ าไม่ค่อยไหลแล้ว ผมว่าราวกลางเดือนมีนาคมน่าจะจบ น้ าไม่ไหลเลย 
อยากจะเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงท่านรองนายกฯ  ให้เรา
ด าเนินการเหมือนเมื่อปีที่ผ่านมา ที่เราร้องขอต่องานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดฯ ให้มาช่วยเหลือพ่อแม่พ่ีน้องชาวเกษตรตั้งแต่ หมู่ที่ 8, 
9, 15 ตรงนี้  เพราะชาวบ้านต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน 



  

  ประเด็นที่สามเกี่ยวกับการขุดลอกสระน้ าล าคลองหล หมู่ที่ 18 
เพราะว่าสระน้ าก็ไม่ได้ขุดลอกมาตั้งหลายปีแล้ว ดิน ทราย จะเต็มสระแล้ว 
จนต้นยงงอกขึ้นมาแล้ว วันนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดู เพราะถ้าเราผ่านน้ า
จากเหมืองมาก็ต้องมาพักไว้ที่ตรงนี้  

  ต่อไปเกี่ยวกับหมู่ที่ 18  ท าหนังสือขออุปกรณ์เกี่ยวกับการประปา  
เขาฝากให้ผมช่วยติดตามให้หน่อย เพราะว่าเขาได้ท าการขุดเจาะประปา
ขึ้นมาอีกจุดหนึ่ง  เพราะมีถังของ รพช. หรือกรมทรัพยากรน้ า เขามาสร้าง
ให้แล้ว แต่ยังขาดอุปกรณ์ในจุดตรงนี้ เราน่าจะสนับสนุนเขาไป เพราะเขา
ใช้เป็นน้ าดื่ม  เพราะน้ าใช้เขามีประปาของเทศบาลอยู่แล้ว  ที่จริง
ผู้ใหญ่บ้านเขาจะตัดออก  แต่ชาวบ้านเขายังเอาทั้งสองอย่าง  ถ้าเครื่องมี
ปัญหาเขาจะเอางบประมาณตรงไหนมาด าเนินการตรงนี้ 

  เรื่องต่อไปเกี่ยวกับขุมเหมืองของหมู่ที่ 15 ที่สร้างประปาขนาดใหญ่  
ส่งน้ าไป 3-4 หมู่บ้าน  ก็มีบริษัทผมก็จ าชื่อไม่ได้ว่าบริษัทอะไร ที่หมู่ 18 
เปิดหน้าดินแล้วมาถมในขุมเหมืองของเจียรวาณิช นี่ผมก็ไม่ทราบว่าแต่ละ
เหมืองเขาตกลงกันอย่างไร  แต่ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเพราะว่าดินที่เอา
มาท้ิงมันเกือบจะถึงแร่  มันเป็นดินเปรี้ยว นี่คือปัญหา เราก็ต้องยอมรับว่า  
ขุมเหมืองนั้นเป็นของเขา แต่ พ้ืนที่ที่ เราสร้างประปาทางทางบริษัท           
เจียรวานิชเขาก็ท าโฉนดให้กับเทศบาลเรียบร้อยแล้ว เราน่าจะประสานไป
ทางบริษัทเจียรวานิชว่าอย่างไรเสียให้เราขอพ้ืนที่กันไว้สัก 5-10 ไร่ตรงนี้
ส าหรับท าการประปาของเราครับ  ผมมีเรื่องจะฝากไว้แค่นี้ครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  เชิญท่านนิมนต์  ปรีชา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิมนต์  ปรีชา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายนิมนต์  ปรีชา  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสริมจากท่านเสน่ห์นะครับ ว่าจริงๆ แล้วผมก็เห็นด้วยนะครับ ผมก็

เคยท าหนังสือถึงท่านนายกฯ นะครับ  ท างบประมาณไม่เกิน 100,000 
บาท ตามอ านาจท่านนายกฯ  ท ามา 2 ซอยนะครับ  ซอยคชาธาร  กับ
ซอยที่มีสวนท่านสมศักดิ์อยู่ ชื่อซอยอะไรแล้วผมจ าไม่ได้  ผมท าเอกสาร
ข้อมูลอะไรก็ส่งให้ท่านนายกฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งรายชื่อผู้ใช้เส้นทาง  
ภาพถ่าย  เสร็จแล้วด าเนินการก่อสร้างไม่ทัน เอกสารข้อมูลก็ส่งไปแล้ว  
ผู้ใช้เส้นทางเขาถามกันบ่อยนะครับ  ถามไปถึงท่านประธานสภาฯ ด้วยนะ
ครับว่าจะด าเนินการก่อสร้างเมื่อไร  ผมก็ตอบไปว่าสร้างแน่นอนครับ ครับ
อย่างไรก็ตามครับต้องด า เนินการก่อสร้างนะครับ ผมก็ฝากท่าน
ประธานสภาฯ ไปถึงผู้บริหารว่าอย่างไรก็ขอให้ด าเนินการก่อสร้างให้เขา
นะครับ โดยเป็นอ านาจของนายกฯ อยู่แล้วนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  เรื่องนี้ผมขอเรียนชี้แจงสักนิดนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล เพราะว่าผมเองได้รับการร้องทุกข์มา และค าร้องนี้ผมเป็นคนเขียนเอง แต่

ว่าผมเขียนเป็นคชธาร  ไม่ทราบว่าจริงๆ แล้วคือคชธาร หรือคชาธาร  แต่
ผมจ าได้ว่าช้างลาก ทีนี้ช้างก็น่าจะเป็นคชธาร  ชื่อนี้เขาตั้งมาดีครับ  ผม
ถามท่านนายกฯ แล้ว ท่านก็บอกว่าได้เกษียรหนังสือไปแล้ว ต่อไปก็ต้องไป



  

ถามกองช่างว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว  เพราะว่าจริงๆ แล้วในวันที่ผู้
เดือดร้อนเขาขอมาในวันที่ลูกชายท่านบวช จนตอนนี้ลูกท่านลาสิกขา
ออกมาจนไปขอแต่งภรรยาแล้ว ท่านรับเรื่องมาว่าเรื่องนี้มีปัญหาและก็ยังมี
ปัญหาอยู่ทุกวันนี้  ผมก็ได้รับการร้องทุกข์และได้ขึ้นไปดู แล้วถ่ายภาพมา 
และได้มาเขียนค าร้องเอง ให้เทศบาลเข้าไปดูแลให้หน่อย ท่านนายกฯ           
ท่านก็แจ้งผมมาว่าเรื่องนี้ท่านส่งให้กองช่างเข้าไปดูแลแล้ว  แต่ว่าให้ท่าน
รองนายกฯ ช่วยตามเรื่องให้หน่อยครับ  ชาวบ้านเขาก็บอกว่าถ้าต้องการ
ให้ชาวบ้านไปช่วยกันอย่างไร ตรงนั้นเขาพร้อมครับ  วันไหน เมื่อไร 
อย่างไร ชาวบ้านเขาพร้อมแน่นอนครับ 

  เชิญท่านรองนายกฯ ท่านสุรินทร์  ธรฤทธิ์ ครับ 

นายสุรินทร์  ธรฤทธิ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี แล ะผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะชุ ม ทุ กท่ า น ค รั บ  ผม นา ย สุ ริ น ท ร์   ธ ร ฤ ท ธิ์                          

รองนายกเทศมนตรี   ผมขอตอบค าถามแทนท่านนายกเทศมนตรี  
เนื่องจากผมเป็นผู้ดูแลในส่วนของโครงการก่อสร้างนะครับ  

  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้สอบถามเรื่องโครงการซอยคชาธารนั้น
ครับ  ผมได้รับหนังสือและได้สั่งการให้ทางผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการ
อยู่  แต่ตอนนี้เราก าลังท าซอยศิลาลาศ งบประมาณราวๆ 80,000.- บาท 
โดยเจ้าหน้าที่เราไปลงมือท ากันเอง ใช้รถโม่ปูน  เพราะเราท าเป็นโครงการ
ไม่ได้  เราช่วยเหลือโดยผ่านผู้ใหญ่บ้าน  โดยให้ท่านผู้ใหญ่บ้านเป็นคน
รวบรวมรายชื่อและหลักฐานของผู้เดือดร้อน  เราได้ด าเนินการโดยการเป็น
ถนน คสล.กว้างประมาณ 2.50 เมตร พอให้รถผ่านได้  เพราะพอเกิด
มรสุมทีแรงน้ าก็กัดเซาะพังทุกปี ท าให้ชาวบ้านล าบากมากเวลาล าเลียง
ผลผลิต  บางทีก็ได้รับอุบัติเหตุ แต่ว่าด้วยพ้ืนที่อยู่ในเขตอุทยานฯ  ผมก็
ต้องประสานด้วยวาจากับท่าน หน.อุทยานฯ  ไม่สามารถท าเป็นหนังสือ
โต้ตอบกันได้  เพราะถ้าเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องผ่านท่านอธิบดีกรม
อุทยานฯ  แต่นี้ เราได้ช่วยเหลือเบื้องต้น ให้ท่านผู้ใหญ่บ้านท าเรื่อง
ร้องเรียนแทนชาวบ้าน แต่รวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน 
มาแก้ไขซอยดังกล่าว  ผมก็ขอรับปากในที่ประชุมครับว่าซอยคชาธารก็จะ
ได้รับการแก้ไข  เพราะผมพิจารณาในส่วนของงบประมาณแล้ว  ประกอบ
กับเนื่องด้วยอิทธิพลของพายุปาบึกที่ท าให้ถนนดังกล่าวได้รับความเสียหาย
มาก  ปัญหาที่ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อนย่อมต้องได้รับการแก้ไข ผมเข้าไปดู
พ้ืนที่แล้ว มันมีอยู่ประมาณ 2-3 ช่วง ที่หินมันลอยขึ้นมาสูงมาก ท าให้
ชาวบ้านไม่สามารถขับรถมอร์เตอร์ไซด์ผ่านไปที่ท ากินได้   

  และยังมีอีก 2-3 ซอยตรงนั้น คือ  ซอยห้วยกลิ้ง ซอยห้วยเคียน  
และซอยคลองลานะครับ  ซอยคลองลานี่มีแกนน าชาวบ้านประมาณ 4 -5  
คน ที่ท าเรื่องมาขอเครื่องมือ เครื่องจักร กับทางเทศบาล  โดยเขาได้
รวบรวมเงินกันซื้อหินมาประมาณ 30 รถ  และผมก็ได้สั่งการให้น า
เครื่องจักรเข้าไปช่วยเหลือ  เขาสามารถท าและเกลี่ยโดยร้องขอกับทาง
อุทยานฯ ว่ า ใช้แรงงานคนช่วยกันเกลี่ ย เอง ระยะทางประมาณ             
1 กิโลเมตร  ก็สามารถประหยัดงบประมาณของเทศบาลไปได้ประมาณ 



  

2-3 แสนบาท   โดยเขาได้ถมแร่แล้วเกลี่ยกับจอบนะครับ คนละแวกนั้น
เขาก็ร่วมมือร่วมแรงกัน   โดยเทศบาลเราก็สนับสนุนรถไปบรรทุกให้เขา  
ชาวบ้านจะได้ลดความเดือดร้อน   

  ในทุกๆ  พ้ืนที่นะครับที่ร้องเรียนมา  ผมก็ได้สั่งการให้ผู้อ านวยการ
กองช่าง   ให้นายช่างโยธา เร่งด าเนินการแก้ไขโดยด่วนนะครับ บางทีก็ติด
อยู่กับผู้ใหญ่บ้านส่งเรื่องมาแล้วนะครับ แต่ยังขาดหลักฐานของผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนรวบรวมมาได้ล่าช้า นี่ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านตามติดอยู่เรื่อยนะ
ครับ  เพราะบางทีชาวบ้านเขาไม่เข้าใจว่าจ าเป็นต้องใช้  บางทีเราก็ถูก 
สตง.ท้วงติงมานะครับว่า เทศบาลไม่มีอ านาจหน้าที่ที่จะไปสนับสนุน
งบประมาณจัดท าในเขตอุทยานฯ  ผมก็ไม่กล้าเถียงนะครับเพราะเราท า
อย่างนั้นจริงๆ แต่เมื่อ สตง.ถามผมว่าที่ไปท านั้นเป็นพ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านส้องหรือไม่ ผมตอบได้เลยว่าใช่ ผมก็เคยหารือกับท่านปลัดฯ 
ท่านก็แนะน าให้ผมชี้แจงไป เราสนับสนุนอุปกรณ์ไปไม่ว่าจะเป็นหิน ดิน 
ทราย ให้ชาวบ้านเขาไปท ากันเอง สายหนึ่งๆ ก็มีชาวบ้านประมาณ 30 -
40 คนนะครับที่เขาต่างก็ร่วมกันใช้เส้นทางในการล าเลียงผลผลิต  ตรงนี้
ผมก็ไม่ได้ส่งคืนให้กับ สตง. นะครับงบประมาณส่วนนี้ 

  ทีนี้ส าหรับประเด็นหลักที่ผมจะขอน าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ  กับ
แนวทางแก้ไขท่ีดินของราษฎรที่ติดอยู่ในเขตอุทยานฯ  ซึ่งผมได้เข้าประชุม
แทนท่านนายกฯ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีสมาชิกจากหลายจังหวัดใน
พ้ืนทีภ่าคใต้เข้าร่วมประชุม  ทางรัฐบาลได้ออกค าสั่ง คสช. ที่ 66/2557  
โดยมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557   ให้แก้ไขที่ท ากินของ
ราษฎรในพ้ืนที่  กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้มอบหมายให้ส านัก
ฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ ด าเนินการด้านปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  
โดยจัดการในพื้นท่ีอนุรักษท์ั้งหมดในภาคใต้  แนวทางนี้ถ้าหากท่านสมาชิก
สภาฯ ต้องการส าเนาผมจะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้ครับ ที่ผมมีอยู่หลาย
เล่มท่านสามารถน าไปศึกษาได้นะครับ  ทาง พรบ.อุทยานฯ ไม่เคยได้รับ
การแก้ไขมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว  ตามมติ ครม. เมื่อ ปี 2541  
จนเมื่อมี  ค าสั่ง คสช. ที่ 66/2557   โดยมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน  ได้น าเข้าที่ประชุมและแก้ไขกฎหมายอุทยานฯ  คนที่อยู่ในป่าก็
สามารถอยู่กับป่าได้ครับ  โดยท าเป็นโฉนดชุมชนทั่วประเทศ ทั้งหมดกว่า 
3,000 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีพ้ืนที่ทับซ้อนกับอุทยานฯ 
หรือ สปก. หรือที่ราชพัสดุ จะต้องได้รับการแก้ไขทั้งหมดทั่วทั้งประเทศ  
แต่ว่าจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่าท่านนายกรัฐมนตรี จะให้ทางส านัก
งบประมาณ ทางกระทรวงการคลัง  ทางท้องถิ่น เราต้องประสานงานกัน
ช่วยกันสนับสนุนงบประมาณ ที่ท าส าเร็จมาแล้วมีหนึ่งโมเดลที่ส าคัญ คือ
ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่คนสามารถอยู่กับป่าได้  มีโฉนดแปลงเดียว
เป็นหมู่บ้าน ในโฉนดแปลงนั้นคนท ามาหากินในพ้ืนที่ได้ โค่นไม้ยาง ท า
ถนนก็ได้   ทางภาษากฎหมายที่เขาใช้ในวันนั้น คือตามปกติพละ  คือถ้า
เราปลูกยาง เมื่อต้นยางหมดสภาพก็ต้องโค่นไม้ยาง  เขาก็บอกว่าให้



  

หน่วยงานไปแจ้งให้ชาวบ้านทราบ ตรงนี้ก็ต้องท าเป็นขั้นตอน เพราะมี
หนังสือสั่งการตามค าสั่งที่ 2/2561 ของที่ประชุม   

  แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในป่าอนุรักษ์ คือ พ้ืนที่
ครอบครองที่ดินของราษฎรคงเจตนาตามกฎหมายของพ้ืนที่ป่าและอนุรักษ์
ชุมชน ได้รับการพิจารณาเป็นชุมชนที่อยู่ เดิมไม่มีการจัดที่ดินให้แก่
บุคคลภายนอก ต้องการก าหนดขอขอบเขตที่ดิน ที่ท ากินยอมรับร่วมกัน 
และเป็นที่สิทธิท ากิน มีเอกสารสิทธิ์    

  แนวทางการด าเนินการจัดการพ้ืนที่ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ 
ส ารวจครอบครองที่ดิน และบริหารจัดการพ้ืนที่โซน เพ่ือให้ข้อตกลงแนว
เขตบรหิารเพื่อการอนุรักษ์เป็นการยอมรับทุกฝ่ายในรูปแบบของประชาคม
ของชุมชนโดยมีคณะท างาน คณะกรรมการ ด าเนินการ 2 ระดับ คือ คณะ
ส ารวจการครอบครองที่ดินระดับพ้ืนที่เพ่ือชุมชนและส ารวจการบริหาร
พ้ืนที่ร่วมกัน  และคณะกรรมการพิจารณาผลระดับส านักบริหารอนุรักษ์ 
ตรวจสอบผล ด าเนินการแก้ไขปัญหาจากผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ และในคณะกรรมการระดับพ้ืนที่น ารูปแบบของราษฎร  ให้
ส ารวจ ตรวจสอบ แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ออโต้สี  มาตราส่วน 
1:4,000  ปี  2545  หรือ 2546 นะครับ แปลงใดที่ปรากฎร่องรอยใน
ภาพถ่ายออโต้สีให้น ามาส ารวจตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 ตรวจสอบให้ราษฎรจัดระเบียบที่ดินแปลงใดไม่ปรากฎร่องรอยใน
ภาพถ่ายออโต้สีให้ตรวจสอบผู้ครอบครองว่าเป็นผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย ผู้
ไร้ที่ท ากิน ตามค าสั่ง คสช.ที่ 66/2557 หรือไม่ หากมีคุณสมบัติให้จัด
ระเบียบในการครอบครองที่ดิน หากไม่มีคุณสมบัติให้ออกนอกพ้ืนที่หรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย  และให้ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และจัด
ระเบียบการครอบครองที่ดินตามขอบเขตอนุรักษ์เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
ตรงนี้ส าคัญนะครับ ผมว่าตรงนี้ต้องมีแนวทางนะครับ และผมคิดว่า
ท้องถิ่นต้องบอกชาวบ้านนะครับ และให้ชาวบ้านท าประชาคมขอรับ
งบประมาณและต้องปรึกษาท้องถิ่นจังหวัดว่าจะมีแนวทางแก้ไข จะเป็นกัน
ทั้งประเทศนะครับที่มีปัญหาในเรื่องที่ทับซ้อนอุทยานฯ ซึ่งตรงนี้ผมก็ขอ
ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบครับ เนื่องจากท่านต้องไปบอกกับชาวบ้านว่า
ตอนนี้ยังโค่นไม่ได้นะครับ ท่านที่อยู่มาตั้งแต่ปี 2557  ที่มีพ้ืนที่ในเขต
อุทยานฯ ตั้งแต่ก่อนปี 2557  แต่ท่านที่มาอยู่ภายหลังเขาบอกว่าจะไม่มี
การอุทธรณ์ใดๆ  และจะมีการจับกุมอย่างเด็ดขาด แต่ถ้าเราได้เป็นโฉนด
ชุมชนมาเราก็สามารถพัฒนาพ้ืนที่อุทยานฯ ได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หรือการน างบประมาณของเทศบาลเข้าไปด าเนินการได้ แต่ว่า
แปลงที่เป็นคดีจะไม่ได้รับการพิจารณา และจะได้รับการแก้ไขภายหลัง 
ตอนนี้ค าสั่งก็อยู่ในขั้นตอนของ สนช. วาระที่ 2 ในขั้นตอนของการแก้
กฎหมาย  จะมีผลบังคับใช้แต่ว่าตอนนี้ให้ทางพ้ืนที่อุทยานฯ ส านักที่ 4 
ร่วมกับชาวบ้าน และทางคณะกรรมการที่มีค าสั่งเหมือนกันทั้งประเทศให้
แก้ไขด่วนนะครับตรงนี้ครับ 



  

  ส่วนเรื่องที่ท่านเสน่ห์ฝากไว้เรื่องขอเครื่องสูบน้ าจากสาธารณภัย
จังหวัด ผมขอมอบหมายท่านปลัดเทศบาลไว้ตรงนี้เลยนะครับให้ท าหนังสือ
ถึงชลประทานให้เขาสนับสนุนเครื่องจักรมา เราสนับสนุนน้ ามัน ก็สามารถ
ช่วยเหลือได้ครับในส่วนนี้ แต่ว่าต้องแจ้งในที่ประชุมด้วยนะครับว่าถ้าเรา
ดูดน้ าไปเยอะจะกระทบต่อระบบประปาของหมู่ที่ 8  หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 
11  เพราะใช้ประปาสองตัวต้องใช้น้ าเยอะ บ่อนี้ ตอนนี้ใช้ผลิตประปา 3-
4 หมู่บ้าน ย่อมต้องได้รับผลกระทบแน่ แต่ว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆ คือ
ชาวบ้านหมู่ที่ 15, 18, 3, และหมู่ที่ 9 ตรงนี้เราก็ต้องช่วยเหลือเขา 
เพราะว่าผลผลิตมีมูลค่าหลายล้านบาทครับ ถ้าหากไม่ได้รับการเยียวยา
หรือว่าเราไม่ดันน้ าเข้าไปในล าคลอง ชาวบ้านได้รับผลกระทบแน่นอน ผม
ขอรับปากในที่ประชุมครับว่า ผมจะท าหนังสือถึงกรมชลประทานครับถ้า
หากวิกฤติ และผมได้ท าโครงการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปท าฝายชะลอน้ า คือ
ยกระดับฝายชะลอน้ าในพ้ืนที่นาเหนง ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ท าเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ชะลอน้ าให้น้ ามีเยอะเพ่ือเข้าในระบบประปา และต่อไปก็ผลกระทบ
ในหมู่ที่ 10 เราอาจจะต้องใช้น้ าจากชลประทานระบบท่อเพ่ือมาหล่อเลี้ยง
แหล่งน้ าดิบ  และทางหมู่ที่ 18  ผมก็ได้ประสานไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ให้
ช่วยประสานกับทางเหมืองเจียรวานิชว่าอยู่เพิ่งถม เพราะจะท าให้ชาวบ้าน
เดือดร้อน เพราะเราน าน้ าจากแหล่งน้ ามาท าเป็นน้ าดิบ เพราะทางก็มีไม้ไผ่
อะไรลงไป นอกจากท าให้น้ าขุ่นแล้ว ก็จะท าให้เกิดอาการแพ้ได้  ผมก็ได้
โทร.ไปแจ้งทางผู้รับเหมาว่าให้เขาหยุดก่อน ที่จริงแล้วทางเหมืองเขาขุด
แล้วเขาก็มีสิทธิจะถมได้ครับ แต่เราไปขอพ้ืนที่เขาน าน้ าดิบมาท าประปา 
แต่ก็น่าให้เขาไปถมตรงอ่ืนได้ ทางเราได้ประสานทางวาจาไปแล้วและจะท า
เป็นหนังสือขอความร่วมมือไปอีกที  เพราะถ้าเขาจะประกอบการในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลบ้านส้อง สักวันหนึ่งเขาก็ต้องขออนุญาตท าเหมือง ถ้าเราขอ
ตรงนี้ไม่ได้ก็น่าจะเป็นพวกกันไม่ได้นะครับ  หรือเช่นหมู่ที่ 18 ที่เขาขอท่อ
ประปา ซึ่งในการขุดประปาใช้งบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
และมาขอให้เราช่วยขยายท่อ นี่ก็ในเมื่อชาวบ้านร้องทุกข์มาผมก็คิดว่าเรา
สนับสนุนได้นะครับ จ าพวกท่อ เพราะบางทีเราไปต่อท่อให้แล้วยกให้
หมู่บ้านเขาไปบริหารจัดการ แต่บางหมู่บ้านก็ท าไม่ประสบผลส าเร็จนะ
ครับ บางหมู่บ้านก็ได้งบประมาณมาจากกรมการปกครอง ก็น ามาท าได้แต่
เจาะบาดาลกับท าถังรองรับน้ าแต่ไม่มีท่อ  ตรงนี้ถ้าชาวบ้านได้รับ
ผลประโยชน์จาการท่ีเราสนับสนุนไปก็ไม่ผิดนะครับ  เพราะว่าช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของชาวบ้านครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา  จงจิตร  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะฝากไว้อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายปรีชา  จงจิตร  ผมมีเรื่องจะฝากไว้อีกนิดหนึ่งครับ เรื่องหมู่ที่ 17  ที่ท่านรองนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล บอกว่าต้องขอหลักฐานส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่

ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเมื่อก่อนนั้นชาวบ้านก็ได้รวบรวมมาให้แล้วครับ 



  

ท่านนิมนต์ก็ได้รวบรวมและทราบว่าได้น ามาส่งเทศบาลแล้ว แต่ไม่ทราบว่า
เกิดความผิดพลาดประการใด แต่ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าท่านสมาชิกสภาฯ 
ที่รับเรื่องมาผมขอให้ช่วยกันรวบรวมมาให้ใหม่ก็แล้วกันนะครับ  ผมถ้าไม่
ติดประชุมสันนิบาตฯ ผมไปด าเนินการเองก็ได้  ท่านนายกฯ ท่านรอง
นายกฯ ท่านก็รับปากแล้วว่าจะด าเนินการให้เพ่ือความถูกต้อง เพ่ือความ
ปลอดภัยของเทศบาล  ท่านรองนายกฯ ก็บอกแล้วว่าจะจัดรถบรรทุก
ซีเมนต์ไปให้แต่ว่าต้องขอเอกสารประกอบค าร้อง เอาแต่หลักฐานมา
ประกอบสัก 10 คนก็ยังดี ท่านเสน่ห์ท่านช่วยรับไปด าเนินการให้ด้วยนะ
ครับ   

  ส าหรับวันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเวลาพอสมควรแล้ว  เราก็ได้ด าเนินการ
เรื่องส าคัญๆ  ของเทศบาลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาของส่วนรวม ผมเองต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือ  ขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่าน
ผู้อ านวยการกองทุกกองฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิกสภาฯ ที่ท่านได้
ให้ความส าคัญกับทุกโครงการที่พ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ยังเสนอความต้องการที่จะน าไปสู่การพัฒนาต่อไปอีก  ส าหรับวันนี้ผม
ขอขอบคุณ และขอปิดการประชุมครับ  

  ปิดประชุมเวลา   17.00  น. 

 

 
    
     ลงชื่อ     ธีรพงศ์  เนื้ออ่อน   ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายธีรพงศ์  เนื้ออ่อน  ) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านส้อง 
 
 
 
 
 


